
Modern
มิติใหม�ในการบริการของ สนท. (ตอนท่ี 2) 

Accuracy
ภาคภูมิใจกับการได�รับเกียรตินิยม ได�ที่ สนท. 

Smart
ข�าวดี!!!! มธ. ลดรอบระยะเวลา 

ส�งผลคะแนนสอบไล� 

Smile
สัมภาษณ�พิเศษ ผอ. 

คุณภาพชีวิตของบุคลากรท่ีดี  
สู�ความเข�มแข็งขององค�กร 

ติดตามรายละเอียดได�ท่ี www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th

“มาคุยกันต�อ…   ต�อจากฉบับที่แล�ว และ ห�ามพลาด! 

สำหรับบทสัมภาษณ�ของท�าน ผอ. ในมุมมองท่ีเรียบง�าย 

ที่ให�ทำงานอย�างสุขใจ…  ”

ท่ีปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ นางดวงรัตน เอนกเวียง นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ  
นางลักขณา โกเมนเอก นางสาวสุวดี เมฆา นางศรีสุรางค จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง 
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต  ผูชวยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ พุมพฤกษ  
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท นายกฤตวัฒน โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ 
พิมพท่ี : หางหุนสวนจำกัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8  

 สวัสดีครับ พบกับจดหมายข�าว ฉบับเดือนเมษายน 2554 ต�องขอต�อนรับหน�าร�อนอย�างเป�นทางการ  
ในช�วงสงกรานต�ที่ผ�านมาคงช�วยให�ท�านผู�อ�านได�คลายร�อนกันไปบ�างนะครับ ส�วน Dragonfly ยังมีเรื่อง
ราวดีๆ มาฝากกันเช�นเคยครับ 

Reg_TU

23 มีนาคม 2554 สานใจ...สรางสุข ประจำเดือนมีนาคม จัดกิจกรรมเปดตัว  
ฮูลาฮุบหรรษา และการแขงขันว่ิงพลัดฮูลาฮุบ เพ่ือสรางความสามัคคีและ 
สงเสริมการออกกำลังกายของบุคลากร สนท. ณ หองโถง ชั้นลาง สนท. 

26 มีนาคม 2554 สนท. จัดสัมมนากำหนดตัวแสดงผลงาน 
(KPI) ตามกลยุทธและตามภาระงานประจำ เพ่ือใหไดระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเปนธรรม ณ หองประชุม  
ชั้น 2 สนท. 

5 เมษายน 2554 สนท. นำโดย ผศ.ดร.วีรวัฒน 
จันทโชติ ผูอำนวยการ เขารวมวางพานพุมดอก
ไมสักการะอนุสาวรียศาสตราจารย สัญญา 
ธรรมศักด์ิ ในงานวันสัญญา ธรรมศักด์ิ ประจำ
ป 2554 ณ มธ. ศูนยรังสิต 

11 เมษายน 2554 สานใจ...สรางสุข ประจำเดือนเมษายน 
จัดงานร่ืนเริงสงกรานต สมัครสมานสามัคคี เร่ิมดวยการ
สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผูใหญ พรอมกับประกวดการแตง
กายอยางไทย ประเภทสวยงาม และประเภทตลก ปดทาย
ดวยการประกวดรองเพลง จากตัวแทนแตละฝาย ณ หอง
โถง ชั้นลาง สนท. 

สุขสันตวันเกิดประจำเดือนมีนาคม มีผูที่เกิดเดือนน้ี  
คือ วันท่ี 1 พ่ีวินัย วันท่ี 5 พ่ีณัทภัทร วันท่ี 11 พ่ีบุญพา  
และพ่ีดวงพร วันท่ี 18 พ่ีดารัตน วันท่ี 31 พ่ีพันธประภา  
ขอใหอยาเจ็บอยาจนนะครับ 

สุขสันตวันเกิดประจำเดือน เมษายน  
มีประชาคม สนท. เกิดในเดือนนี้ คือ  
วันท่ี 9 พ่ีนุชนาท วันท่ี 14 พ่ีบังอร วันท่ี 21  
พ่ีสุภารัตน วันท่ี 25 พ่ีธัญพรรณ วันท่ี 26 พ่ี
ทนงศักด์ิ ขอใหมีความสุขมากๆ ทุกคนนะครับ 

Talk  of  the "TU" 

 เร่ิมคึกคักกันบางแลว... นองๆ วาท่ีนักศึกษาใหมธรรมศาสตร มีกิจกรรมหลายๆ อยางท่ีตองดำเนินการกันกอนเปดเทอม  

ไมวาจะเปนการสงขอมูลเพ่ือทำบัตรนักศึกษา การเตรียมตัวสำหรับการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ในวันท่ี 6 – 7 มิถุนายน สวน

นองๆ ที่เพ่ิงทราบผล Admissions ก็ตองเตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณกอน เห็นไดวา..ปดเทอมใหญไมไดเงียบเหงา

อยางท่ีคิด ทำใหสำนักทะเบียนและประมวลผล ตองเตรียมการอยางตอเน่ือง เพ่ือตอนรับเทอมใหม ที่เราไดเกร่ินไปเมื่อฉบับที่

แลว และอีกหน่ึงกิจกรรมสำคัญในอีกไมก่ีเดือนขางหนา คือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา ประจำป 

การศึกษา 2553 ในวันท่ี 10 สิงหาคม ท่ีเราไดบอกกลาวถึงกระบวนงานตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญาไป ฉบับนี้เรามา

ตอเน่ืองในสวนของการไดรับเกียรตินิยม ถือเปนการการันตีผลการศึกษาอีกชั้นหน่ึง วานอกจากจะจบการศึกษาแลว ยังจบดวย

ผลคะแนนท่ียอดเย่ียม นองๆ นักศึกษาศึกษารายละเอียดไดที่ขาวหนา Accuracy นะคะ 

 อีกหน่ึงขาวดี ขาวใหญ ใหญมากๆ ในขาวหนา Smart คือ “การลดรอบระยะเวลาสงผลสอบไล” เปนความพยายามของ 

สนท. และความรวมมือกันของท้ังมหาวิทยาลัย โดย สนท. ในฐานะหนาดาน ที่รับเสียงวิพากษวิจารณ เก่ียวกับเรื่องของเกรดท่ี

ออกชา ทำใหสงผลกระทบถึงนักศึกษาในหลายเร่ือง สนท. ไดพยายามในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนการประกาศเกรดใหตรง

ตามเวลามาตรฐาน (เวลาท่ีเราไดกำหนดไววาหลังจากไดรับคะแนนจากคณะแลว สนท. จะดำเนินการประกาศเกรดผาน

เว็บไซตภายใน 7 วันทำการ) หรือการใหขาวสารเพ่ือทำความเขาใจตางๆ แตนั่นก็ไมไดเปนการแกที่ตนเหตุ และเพ่ือใหสอดรับ

กับแนวทาง หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนางานและการบริการตางๆ ใหดีย่ิงข้ึน สนท. ไดเสนอรอบระยะเวลา 

สงผลสอบไลใหม... ท่ีเราคิดอยูหลายตลบวา รอบระยะเวลาน้ีนาจะเหมาะสมสำหรับระยะเร่ิมตนของการปรับปรุง อยางนอย 

ก็ลดระยะเวลาไดในระดับหนึ่ง และคงจะลดเสียงบนไดบาง... ในทางกลับกัน สนท. เปนกำลังใจใหกับผูที่เก่ียวของ ทั้ง อาจารย 

คณะ ที่มีสวนรวมสำคัญ ในการพัฒนาคร้ังน้ีดวยคะ 

 ภาคตอ.. ตอนจบสำหรับบทสัมภาษณรักษาการเลขานุการ สนท. ในมิติการพัฒนาการบริการ การทำงานในแบบเด้ินๆ 

(Modern) และฉบับนี้ แมงปอ นักขาวหัวเห็ดของเราชักติดใจในการสัมภาษณ ขอขยับมาสัมภาษณทาน ผอ. ดูบาง แตมาใน

มุมมองของ Smile “คุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร สูความเข็มแข็งขององคกร” ผอ. เราจะมีมุมมอง แนวคิดเก่ียวกับเร่ืองน้ี

อยางไร เชิญอานไดในฉบับนี้เลยคะ... แลวพบกันใหมในฉบับหนานะคะ    
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ป�ท่ี 4 ฉบับท่ี 43 เดือนเมษายน 2554
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นักศึกษาใหม� ป�การศึกษา 2554 ระบบ Admissions 
ติดตามรายละเอียดของกิจกรรมต�างๆ ได�ที่  
www.reg.tu.ac.th / ปฏิทินกิจกรรม ระดับปริญญาตรี 

วันท่ี 13 – 27 มิถุนายน 2554   
นักศึกษาท่ีจดทะเบียนเรียน เป�นเทอมสุดท�าย 
สามารถแจ�งจบการศึกษาได�ที่  www.reg.tu.ac.th 
หัวข�อ เข�าสู�ระบบ / แจ�งขอจบการศึกษา  

วันท่ี 17 – 22 มิถุนายน 2554  
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
ทุกคณะ  ทุกช้ันป�  จดทะเบียนล�าช�า เพิ่ม - ถอน 
ภาค 1 / 54  ได�ต้ังแต�วันท่ี 17 – 22 มิถุนายน 2554 
ทาง   www.reg.tu.ac.th หัวข�อ เข�าสู�ระบบ / จดทะเบียน 
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MASS NEWS
Office of the Registrar, Thammasat University

 สวัสดีครับ พบกับ Talk of The “TU” ฉบับเดือนเมษายน  
ป� 2554 ท�านผู�อ�านทุกท�านเตรียมตัวรับอากาศที่ร�อนระอุ และฝนฟ�า
ที่ ไม� แน�นอน แต�ที่ แน�นอนก็คือ ข�อสงสัยของน�องๆ นักศึกษา  
พี่แมงปอ ได�บินมาไขข�อข�องใจให�แล�วจ�า  

» นองถาม : อยากทราบวา ไดลาพักการศึกษา ในภาค 2/2553 ไวคะ และตองการท่ีจะ Admissions ใหม อยาก
ทราบวาถายังไมลงทะเบียน ภาค 1/ 2554 ตอนน้ี จะรอลงทะเบียนตอนชวงเพิ่มถอนจะไดหรือไมคะ อยากรูวาจะถูก
ตัดชื่อออกจากการเปนนักศึกษาหรือเปลาคะ  

» พี่แมงปอตอบ : สามารถจดทะเบียนลาชา เพ่ิม – ถอน โดยเสียคาปรับวันละ 45 บาท ตั้งแตวันที่ 22-27 มิ.ย.54 โดยไม
ถูกถอนช่ือครับ 

» นองถาม : จดทะเบียนไปแค 3 วิชา ขาดอีก 3 วิชา วิชาที่ขาดเปนวิชาที่ขอโควตาทั้ง 3 ตัวเลย โดย 3 วิชานี้ขอ
โควตาได แตไมไดดึงมาตอนชวงจดทะเบียนออนไลน ลวงหนา อยากทราบวาไปจดอีกทีตอนเพ่ิมถอน ยังสามารถดึง
วิชาโควตาที่ไดตั้งแตตอนแรกไดอีกคร้ังไหมคะ? แลวถาไมได มีวิธีไหนท่ีจะไดโควตากลับคืนมาไหมคะ? 

» พี่แมงปอตอบ : เริ่มจากนักศึกษาตองติดตอคณะเจาของโควตาวิชา เพ่ือขอโควตาวิชาท่ีไมไดดึงตอนจดทะเบียนออนไลน 
ลวงหนา ใหมทั้งหมด และถาไดรับโควตาวิชาที่ตองการจากคณะเจาของโควตาวิชา ใหไปจดทะเบียนออนไลนในชวงลาชา  
เพ่ิม – ถอน ครับ 

 ฉบับนี้หวังวา ลูกแมโดมทุกทานคงจะคลายขอสงสัยกันไปบางนะครับ สำหรับฉบับตอไป จะมีเร่ืองราว ฮิตๆ หรือประเด็นขอ
สงสัย อะไรที่เปนประโยชน พ่ีแมงปอ จะบินมาตอบขอสงสัยใหแนนอนครับ สุดทายน้ี เพ่ือใหนักศึกษาทราบกิจกรรมทางการ
ศึกษา วาตองทำอะไร ชวงไหนบาง อยากฝากใหนักศึกษาทุกคน ติดตามรายละเอียดของปฏิทินการศึกษา ประจำป 2554 ไดที่ 
www.reg.tu.ac.th หัวขอนักศึกษาปจจุบัน / ปฏิทินการศึกษา 

 Inside » ขอแสดงความยินด ี กับนางวิจิตรา รัศม ีฝายทะเบียนและประมวลผล 
ทาพระจันทร ขรก. สนท. ที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงสูงข้ึนเปนนักวิชาการศึกษา 
ชำนาญการพิเศษ  

 Outside » ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย เอกรินทร ยลระบิล อดีตผูอำนวยการ 
สนท. และ นายเกษมศักด์ิ พรหมสาขา ณ สกลนคร อดีตเลขานุการ สนท. ของเรา ที่ให
เกียรต ิรวมกจิกรรม รดนำ้ดำหัวผูใหญ ในงานรืน่เริงสงกรานต สมคัรสมานสามคัค ีชวยเพ่ิม
สสีนัและสรางบรรยากาศใหสนกุสนานมากย่ิงขึน้  

 ขอขอบคณุ อาจารย สญัญา เศรษฐพทิยากุล กรรมการประจำสำนกั เปนอกีครัง้หน่ึงที่
ทานไดใหเกียรติ เขารวมและใหคำแนะนำในการสัมมนากำหนดตัวแสดงผลงาน (KPI)  
ตามกลยุทธและตามภาระงานประจำ  เพ่ือใหไดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี 
เปนธรรม  

 สุดทาย  ขอขอบคุณ  มหาวิทยาลัยรังสิต  ที่รวมเปนสนามสอบในการจัดสอบ 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เมือ่วนัท่ี 30 เมษายน 2554 และทานอาจารย กิตติศักด์ิ 
ไตรพิพัฒพรชัย ที่ชวยประสานงานและอำนวยความสะดวกเปนอยางดีครับ 

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกว�า



ติดตามตอไดท่ีชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา http://km.reg.tu.ac.th 

 มิติใหม�ในการบริการ ของ สนท. ตอนที่ 2  
 จากตอนที่แล�ว ผมได�กล�าวถึงนวัตกรรมใหม� ของการบริการ ที่ สนท. มีแผนในการพัฒนาอย�างเป�นรูปธรรม จาก 
คำบอกเล�าของคุณดวงรัตน� เลขาฯ คนเก�งของเรา มาในฉบับนี้ อยากจะสะท�อนผลของการให�บริการในมิติใหม�ของ สนท. 
ในป�จจบุนั จากกลุ�มผู�ใช�บรกิารอนัดบัที ่1 ของเรา คอื นกัศกึษา โดยการสุ�มสมัภาษณ� แบบง�ายจากนกัศกึษาหลากหลายคณะ 
และชั้นป� เพื่อนำข�อมูลต�างๆ มาปรับปรุงและพัฒนาให�การบริการ สอดคล�องกับความต�องการมากยิ่งขึ้น โดยขอยก  
คำบอกเล�าประสบการณ�ของนักศึกษาดังต�อไปนี้  

 ๐ นางสาวปณยา มีมานะ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ป 3 : ประทับใจเจาหนาท่ี ที่รับผิดชอบของ
แตละคณะคะ เพราะสามารถตอบคำถามและใหคำ
แนะนำท่ีเปนประโยชนแกเราไดด ีสวนสื่อทางอิเล็คทรอ
นกิสก็รวดเร็วทันใจเน้ือหาครบถวน  

 ๐ นางสาวลัลนา ไทรนนท� คณะเศรษฐศาสตร ป 1 : 
พ่ีๆ ใหความรวมมือดี  ตอบคำถาม  และ ขอสงสัย  
มีบริการท่ีดีครับ  

 ๐ นางสาวภัคศิตา ใสเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร ป 2 : 
เจาหนาท่ีบริการดี แตบางคร้ังอาจตอบคำถามไดไม
เขาใจ เปนบางคนคะ โดยรวมสวนใหญถือวาใหบริการ
ดี แตการออกเกรดชามาก ควรปรับปรุงตรงนี้คะ 

 ๐ นายอธิฐาน ตั้งอำพัน คณะรัฐศาสตร ป 4 : รูสึก
แอรเย็นดี ชองบริการเยอะ แตพนักงานนอย พนักงาน
พูดจาพอใชไดครับ บางคนดี บางคนยังไมดีเทาไหร 
แลวแตจะไดเจอครับ 

 ๐ นางสาวสุพัตรา สุดชนะ คณะศิลปศาสตร ป 2 : 
เจาหนาท่ีใหการบริการดี สามารถตอบคำถามไดชดัเจน 
มกีารใชสือ่อเิลก็ทรอนคิสในการใหขอมลูดมีาก ใชสงัคม
ออนไลนในการบริการดีมาก 

 ๐ นางสาวปภาดา อินป��น คณะรัฐศาสตร ป 3 : รูสึก
ประทับใจการตอบคำถามทาง Facebook ของ สนท. 
ที่สามารถตอบคำถามตางๆ ไดอยางรวดเร็วและถูก
ตอง ทำใหรูสึกสบายใจวาเม่ือเกิดปญหาจะไดรับการ
แกไขปญหาท่ีรวดเร็วคะ  

 ๐ นายนิธินันท� สกุลโชคเจริญ คณะศิลปศาสตร ป 2 
: รูสึกประทับใจการตอบปญหาทางโทรศัพท เน่ืองจาก
เจาหนาท่ีที่รับผิดชอบในการตอบคำถาม ดวยความ
เต็มใจ มีมารยาท และใหบริการดวยความสุภาพ 

 ๐ นายรวีวัชช� ฤทธิเลิศ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และผังเมือง ป.โท ป 2 : พ้ืนท่ีสวนบริการมีความกวาง
ขวางดีไมรูสึกอึดอัด ในอนาคตการจัดพ้ืนท่ีสวนรองรับ 
ผูใชงานหรือนักศึกษาควรมีการปรับเปล่ียนเพ่ือความ
เหมาะสมบาง ตามกาลเวลา 

 ๐ นายกฤติน กิ่งแก�ว คณะนิติศาสตร ป 4 : การนำ
ระบบออนไลนมาใชทำใหการเขาถึงขอมูลตาง ๆ ของ 
สนท. งายข้ึนมาก การบริการหนาเคานเตอร ดีขึ้น 
อยางมาก ในระยะหลังๆ การเปด facebook ทำใหไม
ตองมาสอบถามที่ สนท. เอง ลดขั้นตอน / ความผิด
พลาดไปไดมาก ขอชื่นชมและขอใหพัฒนาตอไปครับ  

และนี่เปนบางสวนของ คำติชม คำแนะนำ และความ
ประทับใจ ที่นักศึกษา ไดสะทอนถึง มิติใหมในการบริการของ 
สนท. ในปจจุบัน ซึ่งมีแนวโนมไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ตองขอขอบ
คุณทุกๆ เสียงสะทอนที่ไดใหขอมูลที่เปนประโยชนตางๆ เหลาน้ี 
เพ่ือ สนท. จะไดนำไปพัฒนาใหตรงตามความตองการของผูใช
บริการใหมากท่ีสุดครับ 

 ความภาคภูมิใจในการได�รับเกียรตินิยม ของบัณฑิต มธ.  
 ต�อยอดจากฉบับที่แล�ว หลังจากได�เอ็กซเรย� กระบวนการตรวจสอบและเสนออนุมัติปริญญาไปอย�างละเอียดแล�ว 
ขอเล�าต�อสำหรับบัณฑิตที่เข�าข�ายที่จะได�รับเกียรตินิยม ซึ่งมีขั้นตอนในการตรวจสอบให�ถูกต�องตรงตามข�อบังคับฯ 
อย�างเข�มข�น ดังนี้ 

* เลข 1 = เกียรตินิยมอันดับ 1 
  เลข 2 = เกียรตินิยมอันดับ 2  

 แนนอนครับ การจะไดรับเกียรตินิยมจะตองมีผลการศึกษาท่ีด ีและผานเง่ือนไขตางๆ มากมาย ตามความเหมาะสมกับความภาค
ภูมิใจที่จะไดรับครับ และอีกหน่ึงความภาคภูมิใจของบัณฑิต มธ. ที่จะเลาในภาคตอไป คือ การไดรับทุนภูมิพล ที่นอยคนนักจะไดรับ 
ตดิตามไดในฉบบัหนาครับ  

 ลดรอบการส�งเกรด เพื่อนักศึกษา มธ. ทุกคน !  
 ต�องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มธ. ทุกคน ตั้งแต�ภาค 1/2554 เป�นต�นไป จะได�ทราบผลการศึกษา (เกรด)  
ได�เร็วขึ้น จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 / 2554  วันที่ 18 เมษายน 2554 ที่ผ�านมา โดย
มีมติเห็นชอบลดรอบการส�งผลสอบไล�ตามแนวทาง ดังนี้  

 จากการลดจำนวนรอบ หรือ ตัดรอบลง สำหรับคณะอื่นๆ จากเดิม สงผลสอบไลได 4 รอบ คือ ภายใน 8 สัปดาห 

นับจากวันเปดภาคถัดไป เปนรอบสุดทาย ลดลงเหลือ 3 รอบ คือ ภายใน 4 สัปดาห นับจากวันเปดภาคถัดไป และ

สำหรับคณะนิติศาสตร จากเดิม สงผลสอบไลได 5 รอบ คือ  ภายใน 12 สัปดาห นับจากวันเปดภาคถัดไป เปนรอบ

สุดทาย ลดลงเหลือ  4 รอบ คือ ภายใน 8 สัปดาห นับจากวันเปดภาคถัดไป ซึ่งจะทำใหผลการศึกษาถูกสงมาถึง สนท. 

ไดเร็วข้ึน และ สนท. สามารถประกาศผลการศึกษา (เกรด) ไดเร็วข้ึนเชนกัน ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษาไดรับประโยชนหลายดาน 

ทั้งการจดทะเบียนในวิชาตัวตอเน่ือง หรือวิชาท่ีตองขอโควตา และในกรณีของนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทาย ไดใชหลักฐาน

ทางการศึกษาในการศึกษาตอ การสมัครงาน และการสมัครสอบชิงทุนตางๆ  จะเปนการสรางโอกาสใหกับบัณฑิตของ มธ. มาก

ย่ิงขึ้น 

ทุกวันน้ีเราอยู�กับพิธีกรรมทางวัตถุ
ทั้งในชีวิตส�วนตัว หน�าที่การงาน 
มาจนเคยตัว ทำงานแข�งกับเวลา

ทำงานมุ�งหวงัประสทิธภิาพประสิทธผิล
เสียจนสูญเสีย ความเรียบง�าย 

ไปหมดแล�ว !   

 ๐ แมงปอ : คุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร มีความสำคัญอยางไร 

กับ สนท.?  

 ๐ อาจารยว ี : อันท่ีจริงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไมไดมีความสำคัญ

ตอองคกรใดองคกรหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงแตเปนเปาหมายของบุคคล

ทุกคนในสังคม ผมเชื่อวาทุกคนอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไมมีใครจะ

ปฏิเสธส่ิงนี้ได ใครๆ ก็แสวงหาส่ิงน้ี จะเรียกวาเปาหมายของชีวิตก็ 

ไมผิดนัก นอกจากน้ี ความหมายของคุณภาพชีวิตของแตละคน แตละ

สังคม ก็ยังมีความหลากหลายตางๆ นานาออกไป บางคนอาจเนนทาง

วัตถุซึ่งเปนเร่ืองภายนอก บางคนอาจเนนทางจิตใจซึ่งเปนเร่ืองภายใน 

แตละคนก็คนหาแสวงหากันไป ผมเชื่อวาทุกคนท่ีมีชีวิตอยูตางก็ตองการ

มุงหวังคุณภาพชีวิตท่ีดีตามที่ตนเขาใจหรือปรารถนาท้ังน้ัน 

 เมื่อถามเจาะจงลงมาคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากรมีความสำคัญ

อยางไรตอองคกร ดูเหมือนวาจะตอบงาย แตผมคิดวาเปนคำถามท่ีตอบ

ยาก เพราะบุคลากรแตละคนมีความคาดหวังปรารถนาท่ีตางกันในส่ิงท่ี

เรียกวา “คุณภาพชีวิต” องคกรหนึ่งๆ จะตอบสนองสิ่งนี้หรือไม เพียงไร 

องคกรหน่ึงๆ คงทำไดแคเพียงส่ิงท่ีเรียกวา “คุณภาพชีวิตอันเปนพ้ืนฐาน

ทั่วไป” เทาน้ัน และนาจะเปนคุณภาพชีวิตอันเปนพ้ืนฐานในบางประการ

ไมใชทั้งหมด และคงไปไมถึงสิ่งท่ีเปนคุณภาพชีวิตอันเปนอัตวิสัยของ

แตละคนได 

 หากองคกรสามารถตอบสนองตอคุณภาพชีวิตอันเปนพ้ืนฐานท่ัวไป

ของบุคลากรได บุคลากรนั้นๆ ก็นาท่ีจะมีความสุข มีชีวิตชีวา กับการ

ทำงานภายในองคกรได และผมเช่ือวาจะเปนเชนน้ีสำหรับทุกๆ องคกร 

ไมเฉพาะแต สนท. เทาน้ัน 

 ๐ แมงปอ : ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร

ประกอบดวยอะไรบาง ? 

 อาจารยวี : ไมมีอะไรมากไปกวาการสำรวจทัศนคติตอการดำรง

ชีพ การมีชีวิต หรือโลกทัศน  ชีวทัศนของบุคลากร หลังจากน้ันก็จัด

โครงการกิจกรรมใหสอดคลองเหมาะสมกับความตองการของบุคลากร

แตกอนอื่นคงตองกำหนดกันใหชัดกอนวาอะไรคือสิ่งท่ีองคกรทำไดทำไม

ไดเก่ียวกับเร่ืองนี้ดวย 

 ๐ แมงปอ : คุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร จะนำไปสูความเขมแข็ง

ของ สนท. ไดหรือไม..อยางไร ? 

 ๐ อาจารยวี : อยางท่ีกลาวไปแลววา หากคุณภาพชีวิตดีขึ้น

พัฒนาข้ึนตามแนวทางท่ีเขาคาดหวัง บุคลากรก็จะทำงานอยางมีความ

สุข มีความหวัง มีชีวิตชีวา คงจินตนาการไดไมยากวาจะเกิดอะไรขึ้น 

ตอไป ความมีประสิทธิภาพ คุณภาพของการทำงานจะเปนไปในทิศทาง

ที่ดีขึ้น ความเขมแข็งขององคกรก็จะพัฒนาเติบโตตามกันมา 

 ๐ แมงปอ : สำหรับ สนท. ในปจจุบัน มีโครงการ / สวัสดิการ / 

การสงเสริมอะไรบางใหกับบุคลากร ที่จะชวยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ? 

 ๐ อาจารยวี : ที่ผานมา สนท. มีโครงการสานใจ... สรางสุข ที่โดด

เดนมาก ในการสรางความสัมพันธที่ดีภายในองคกร และเสริมสราง

คุณภาพชีวิตท่ีดี ทั้งทางกายและทางใจ เชน การไดรวมอวยพรวันเกิดให

กับบุคลากรท่ีเกิดในแตละเดือน การรวมรับประทานอาหารรวมกันทุก

เดือน การจัดกิจกรรมในวันสำคัญตางๆ โครงการออกกำลังกาย มีการ

สอนโยคะ ทุกๆ สัปดาห สวัสดิการอุปกรณออกกำลังกาย ฮูลาฮุบ และ

ศูนยออกกำลังกาย FITNESS รวมทั้งการอบรม สัมมนาที่ใหความรูใหมๆ 

ที่เปนประโยชน กับประชาคม สนท. ในอนาคตผมอยากจะสรางรากฐาน

ของรายได ภายใตสวัสดิการท่ีเปนไปได ใหมากย่ิงขึ้น 

 ๐ แมงปอ : มีการวางแผนในอนาคตหรือแนวโนม ในการเพ่ิม

คุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับบุคลากร สนท.  ไวอยางไรบาง ? 

 ๐ อาจารยวี : ผมอยากเห็นบุคลากรที่นี่ทำงานอยางมีความสุข

จากขางในอยางแทจริง มีรอยย้ิม  มีเสียงหัวเราะ แกทั้งเพ่ือนรวมงาน 

นักศึกษา และบุคคลภายนอกท้ังหลาย เพราะฉะน้ันอยากใหมีโครงการ

หรือกิจกรรมไมซับซอน เรียบงาย เพ่ือสรรคสรางใหเกิดความสุขจาก

ภายในใหไดมากท่ีสุด ฟงดูอาจจะเหมือนเพอฝน เพอเจอ แตอยากจะ

บอกวาทุกวันน้ีเราอยูกับพิธีกรรมทางวัตถุทั้งในชีวิตสวนตัว หนาท่ีการ

งานมาจนเคยตัว ทำงานแขงกับเวลา ทำงานมุงหวังประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลเสียจนสูญเสียความเรียบงายไปหมดแลว อยากใหลองกลับ

มานึกถึง Good Old Day วันท่ีไมมีเทคโนโลยี วันท่ีไมมีเทคนิคการ

จัดการบริหารองคกรอะไรกันมากนัก เรามีชีวิตรอดกันมาไดอยางไร  

จะไมลองหวนกลับไปขี่เกวียนกันบางหรือ ? 

 สัมภาษณ�พิเศษ ผู�อำนวยการ สนท. 
 เรื่อง คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร...สู�ความเข�มแข็งขององค�กร 
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ติดตามตอไดท่ีชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา http://km.reg.tu.ac.th 

 มิติใหม�ในการบริการ ของ สนท. ตอนที่ 2  
 จากตอนที่แล�ว ผมได�กล�าวถึงนวัตกรรมใหม� ของการบริการ ที่ สนท. มีแผนในการพัฒนาอย�างเป�นรูปธรรม จาก 
คำบอกเล�าของคุณดวงรัตน� เลขาฯ คนเก�งของเรา มาในฉบับนี้ อยากจะสะท�อนผลของการให�บริการในมิติใหม�ของ สนท. 
ในป�จจบุนั จากกลุ�มผู�ใช�บรกิารอนัดบัที ่1 ของเรา คอื นกัศกึษา โดยการสุ�มสมัภาษณ� แบบง�ายจากนกัศกึษาหลากหลายคณะ 
และชั้นป� เพื่อนำข�อมูลต�างๆ มาปรับปรุงและพัฒนาให�การบริการ สอดคล�องกับความต�องการมากยิ่งขึ้น โดยขอยก  
คำบอกเล�าประสบการณ�ของนักศึกษาดังต�อไปนี้  

 ๐ นางสาวปณยา มีมานะ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ป 3 : ประทับใจเจาหนาท่ี ที่รับผิดชอบของ
แตละคณะคะ เพราะสามารถตอบคำถามและใหคำ
แนะนำท่ีเปนประโยชนแกเราไดด ีสวนสื่อทางอิเล็คทรอ
นกิสก็รวดเร็วทันใจเน้ือหาครบถวน  

 ๐ นางสาวลัลนา ไทรนนท� คณะเศรษฐศาสตร ป 1 : 
พ่ีๆ ใหความรวมมือดี  ตอบคำถาม  และ ขอสงสัย  
มีบริการท่ีดีครับ  

 ๐ นางสาวภัคศิตา ใสเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร ป 2 : 
เจาหนาท่ีบริการดี แตบางคร้ังอาจตอบคำถามไดไม
เขาใจ เปนบางคนคะ โดยรวมสวนใหญถือวาใหบริการ
ดี แตการออกเกรดชามาก ควรปรับปรุงตรงนี้คะ 

 ๐ นายอธิฐาน ตั้งอำพัน คณะรัฐศาสตร ป 4 : รูสึก
แอรเย็นดี ชองบริการเยอะ แตพนักงานนอย พนักงาน
พูดจาพอใชไดครับ บางคนดี บางคนยังไมดีเทาไหร 
แลวแตจะไดเจอครับ 

 ๐ นางสาวสุพัตรา สุดชนะ คณะศิลปศาสตร ป 2 : 
เจาหนาท่ีใหการบริการดี สามารถตอบคำถามไดชดัเจน 
มกีารใชสือ่อเิลก็ทรอนคิสในการใหขอมลูดมีาก ใชสงัคม
ออนไลนในการบริการดีมาก 

 ๐ นางสาวปภาดา อินป��น คณะรัฐศาสตร ป 3 : รูสึก
ประทับใจการตอบคำถามทาง Facebook ของ สนท. 
ที่สามารถตอบคำถามตางๆ ไดอยางรวดเร็วและถูก
ตอง ทำใหรูสึกสบายใจวาเม่ือเกิดปญหาจะไดรับการ
แกไขปญหาท่ีรวดเร็วคะ  

 ๐ นายนิธินันท� สกุลโชคเจริญ คณะศิลปศาสตร ป 2 
: รูสึกประทับใจการตอบปญหาทางโทรศัพท เน่ืองจาก
เจาหนาท่ีที่รับผิดชอบในการตอบคำถาม ดวยความ
เต็มใจ มีมารยาท และใหบริการดวยความสุภาพ 

 ๐ นายรวีวัชช� ฤทธิเลิศ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และผังเมือง ป.โท ป 2 : พ้ืนท่ีสวนบริการมีความกวาง
ขวางดีไมรูสึกอึดอัด ในอนาคตการจัดพ้ืนท่ีสวนรองรับ 
ผูใชงานหรือนักศึกษาควรมีการปรับเปล่ียนเพ่ือความ
เหมาะสมบาง ตามกาลเวลา 

 ๐ นายกฤติน กิ่งแก�ว คณะนิติศาสตร ป 4 : การนำ
ระบบออนไลนมาใชทำใหการเขาถึงขอมูลตาง ๆ ของ 
สนท. งายข้ึนมาก การบริการหนาเคานเตอร ดีขึ้น 
อยางมาก ในระยะหลังๆ การเปด facebook ทำใหไม
ตองมาสอบถามที่ สนท. เอง ลดขั้นตอน / ความผิด
พลาดไปไดมาก ขอชื่นชมและขอใหพัฒนาตอไปครับ  

และนี่เปนบางสวนของ คำติชม คำแนะนำ และความ
ประทับใจ ที่นักศึกษา ไดสะทอนถึง มิติใหมในการบริการของ 
สนท. ในปจจุบัน ซึ่งมีแนวโนมไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ตองขอขอบ
คุณทุกๆ เสียงสะทอนที่ไดใหขอมูลที่เปนประโยชนตางๆ เหลาน้ี 
เพ่ือ สนท. จะไดนำไปพัฒนาใหตรงตามความตองการของผูใช
บริการใหมากท่ีสุดครับ 

 ความภาคภูมิใจในการได�รับเกียรตินิยม ของบัณฑิต มธ.  
 ต�อยอดจากฉบับที่แล�ว หลังจากได�เอ็กซเรย� กระบวนการตรวจสอบและเสนออนุมัติปริญญาไปอย�างละเอียดแล�ว 
ขอเล�าต�อสำหรับบัณฑิตที่เข�าข�ายที่จะได�รับเกียรตินิยม ซึ่งมีขั้นตอนในการตรวจสอบให�ถูกต�องตรงตามข�อบังคับฯ 
อย�างเข�มข�น ดังนี้ 

* เลข 1 = เกียรตินิยมอันดับ 1 
  เลข 2 = เกียรตินิยมอันดับ 2  

 แนนอนครับ การจะไดรับเกียรตินิยมจะตองมีผลการศึกษาท่ีด ีและผานเง่ือนไขตางๆ มากมาย ตามความเหมาะสมกับความภาค
ภูมิใจที่จะไดรับครับ และอีกหน่ึงความภาคภูมิใจของบัณฑิต มธ. ที่จะเลาในภาคตอไป คือ การไดรับทุนภูมิพล ที่นอยคนนักจะไดรับ 
ตดิตามไดในฉบบัหนาครับ  

 ลดรอบการส�งเกรด เพื่อนักศึกษา มธ. ทุกคน !  
 ต�องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มธ. ทุกคน ตั้งแต�ภาค 1/2554 เป�นต�นไป จะได�ทราบผลการศึกษา (เกรด)  
ได�เร็วขึ้น จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 / 2554  วันที่ 18 เมษายน 2554 ที่ผ�านมา โดย
มีมติเห็นชอบลดรอบการส�งผลสอบไล�ตามแนวทาง ดังนี้  

 จากการลดจำนวนรอบ หรือ ตัดรอบลง สำหรับคณะอื่นๆ จากเดิม สงผลสอบไลได 4 รอบ คือ ภายใน 8 สัปดาห 

นับจากวันเปดภาคถัดไป เปนรอบสุดทาย ลดลงเหลือ 3 รอบ คือ ภายใน 4 สัปดาห นับจากวันเปดภาคถัดไป และ

สำหรับคณะนิติศาสตร จากเดิม สงผลสอบไลได 5 รอบ คือ  ภายใน 12 สัปดาห นับจากวันเปดภาคถัดไป เปนรอบ

สุดทาย ลดลงเหลือ  4 รอบ คือ ภายใน 8 สัปดาห นับจากวันเปดภาคถัดไป ซึ่งจะทำใหผลการศึกษาถูกสงมาถึง สนท. 

ไดเร็วข้ึน และ สนท. สามารถประกาศผลการศึกษา (เกรด) ไดเร็วข้ึนเชนกัน ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษาไดรับประโยชนหลายดาน 

ทั้งการจดทะเบียนในวิชาตัวตอเน่ือง หรือวิชาท่ีตองขอโควตา และในกรณีของนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทาย ไดใชหลักฐาน

ทางการศึกษาในการศึกษาตอ การสมัครงาน และการสมัครสอบชิงทุนตางๆ  จะเปนการสรางโอกาสใหกับบัณฑิตของ มธ. มาก

ย่ิงขึ้น 

ทุกวันน้ีเราอยู�กับพิธีกรรมทางวัตถุ
ทั้งในชีวิตส�วนตัว หน�าที่การงาน 
มาจนเคยตัว ทำงานแข�งกับเวลา

ทำงานมุ�งหวงัประสทิธภิาพประสิทธผิล
เสียจนสูญเสีย ความเรียบง�าย 

ไปหมดแล�ว !   

 ๐ แมงปอ : คุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร มีความสำคัญอยางไร 

กับ สนท.?  

 ๐ อาจารยว ี : อันท่ีจริงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไมไดมีความสำคัญ

ตอองคกรใดองคกรหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงแตเปนเปาหมายของบุคคล

ทุกคนในสังคม ผมเชื่อวาทุกคนอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไมมีใครจะ

ปฏิเสธส่ิงนี้ได ใครๆ ก็แสวงหาส่ิงน้ี จะเรียกวาเปาหมายของชีวิตก็ 

ไมผิดนัก นอกจากน้ี ความหมายของคุณภาพชีวิตของแตละคน แตละ

สังคม ก็ยังมีความหลากหลายตางๆ นานาออกไป บางคนอาจเนนทาง

วัตถุซึ่งเปนเร่ืองภายนอก บางคนอาจเนนทางจิตใจซึ่งเปนเร่ืองภายใน 

แตละคนก็คนหาแสวงหากันไป ผมเชื่อวาทุกคนท่ีมีชีวิตอยูตางก็ตองการ

มุงหวังคุณภาพชีวิตท่ีดีตามที่ตนเขาใจหรือปรารถนาท้ังน้ัน 

 เมื่อถามเจาะจงลงมาคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากรมีความสำคัญ

อยางไรตอองคกร ดูเหมือนวาจะตอบงาย แตผมคิดวาเปนคำถามท่ีตอบ

ยาก เพราะบุคลากรแตละคนมีความคาดหวังปรารถนาท่ีตางกันในส่ิงท่ี

เรียกวา “คุณภาพชีวิต” องคกรหนึ่งๆ จะตอบสนองสิ่งนี้หรือไม เพียงไร 

องคกรหน่ึงๆ คงทำไดแคเพียงส่ิงท่ีเรียกวา “คุณภาพชีวิตอันเปนพ้ืนฐาน

ทั่วไป” เทาน้ัน และนาจะเปนคุณภาพชีวิตอันเปนพ้ืนฐานในบางประการ

ไมใชทั้งหมด และคงไปไมถึงสิ่งท่ีเปนคุณภาพชีวิตอันเปนอัตวิสัยของ

แตละคนได 

 หากองคกรสามารถตอบสนองตอคุณภาพชีวิตอันเปนพ้ืนฐานท่ัวไป

ของบุคลากรได บุคลากรนั้นๆ ก็นาท่ีจะมีความสุข มีชีวิตชีวา กับการ

ทำงานภายในองคกรได และผมเช่ือวาจะเปนเชนน้ีสำหรับทุกๆ องคกร 

ไมเฉพาะแต สนท. เทาน้ัน 

 ๐ แมงปอ : ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร

ประกอบดวยอะไรบาง ? 

 อาจารยวี : ไมมีอะไรมากไปกวาการสำรวจทัศนคติตอการดำรง

ชีพ การมีชีวิต หรือโลกทัศน  ชีวทัศนของบุคลากร หลังจากน้ันก็จัด

โครงการกิจกรรมใหสอดคลองเหมาะสมกับความตองการของบุคลากร

แตกอนอื่นคงตองกำหนดกันใหชัดกอนวาอะไรคือสิ่งท่ีองคกรทำไดทำไม

ไดเก่ียวกับเร่ืองนี้ดวย 

 ๐ แมงปอ : คุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร จะนำไปสูความเขมแข็ง

ของ สนท. ไดหรือไม..อยางไร ? 

 ๐ อาจารยวี : อยางท่ีกลาวไปแลววา หากคุณภาพชีวิตดีขึ้น

พัฒนาข้ึนตามแนวทางท่ีเขาคาดหวัง บุคลากรก็จะทำงานอยางมีความ

สุข มีความหวัง มีชีวิตชีวา คงจินตนาการไดไมยากวาจะเกิดอะไรขึ้น 

ตอไป ความมีประสิทธิภาพ คุณภาพของการทำงานจะเปนไปในทิศทาง

ที่ดีขึ้น ความเขมแข็งขององคกรก็จะพัฒนาเติบโตตามกันมา 

 ๐ แมงปอ : สำหรับ สนท. ในปจจุบัน มีโครงการ / สวัสดิการ / 

การสงเสริมอะไรบางใหกับบุคลากร ที่จะชวยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ? 

 ๐ อาจารยวี : ที่ผานมา สนท. มีโครงการสานใจ... สรางสุข ที่โดด

เดนมาก ในการสรางความสัมพันธที่ดีภายในองคกร และเสริมสราง

คุณภาพชีวิตท่ีดี ทั้งทางกายและทางใจ เชน การไดรวมอวยพรวันเกิดให

กับบุคลากรท่ีเกิดในแตละเดือน การรวมรับประทานอาหารรวมกันทุก

เดือน การจัดกิจกรรมในวันสำคัญตางๆ โครงการออกกำลังกาย มีการ

สอนโยคะ ทุกๆ สัปดาห สวัสดิการอุปกรณออกกำลังกาย ฮูลาฮุบ และ

ศูนยออกกำลังกาย FITNESS รวมทั้งการอบรม สัมมนาที่ใหความรูใหมๆ 

ที่เปนประโยชน กับประชาคม สนท. ในอนาคตผมอยากจะสรางรากฐาน

ของรายได ภายใตสวัสดิการท่ีเปนไปได ใหมากย่ิงขึ้น 

 ๐ แมงปอ : มีการวางแผนในอนาคตหรือแนวโนม ในการเพ่ิม

คุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับบุคลากร สนท.  ไวอยางไรบาง ? 

 ๐ อาจารยวี : ผมอยากเห็นบุคลากรที่นี่ทำงานอยางมีความสุข

จากขางในอยางแทจริง มีรอยย้ิม  มีเสียงหัวเราะ แกทั้งเพ่ือนรวมงาน 

นักศึกษา และบุคคลภายนอกท้ังหลาย เพราะฉะน้ันอยากใหมีโครงการ

หรือกิจกรรมไมซับซอน เรียบงาย เพ่ือสรรคสรางใหเกิดความสุขจาก

ภายในใหไดมากท่ีสุด ฟงดูอาจจะเหมือนเพอฝน เพอเจอ แตอยากจะ

บอกวาทุกวันน้ีเราอยูกับพิธีกรรมทางวัตถุทั้งในชีวิตสวนตัว หนาท่ีการ

งานมาจนเคยตัว ทำงานแขงกับเวลา ทำงานมุงหวังประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลเสียจนสูญเสียความเรียบงายไปหมดแลว อยากใหลองกลับ

มานึกถึง Good Old Day วันท่ีไมมีเทคโนโลยี วันท่ีไมมีเทคนิคการ

จัดการบริหารองคกรอะไรกันมากนัก เรามีชีวิตรอดกันมาไดอยางไร  

จะไมลองหวนกลับไปขี่เกวียนกันบางหรือ ? 

 สัมภาษณ�พิเศษ ผู�อำนวยการ สนท. 
 เรื่อง คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร...สู�ความเข�มแข็งขององค�กร 
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ติดตามตอไดท่ีชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา http://km.reg.tu.ac.th 

 มิติใหม�ในการบริการ ของ สนท. ตอนที่ 2  
 จากตอนที่แล�ว ผมได�กล�าวถึงนวัตกรรมใหม� ของการบริการ ที่ สนท. มีแผนในการพัฒนาอย�างเป�นรูปธรรม จาก 
คำบอกเล�าของคุณดวงรัตน� เลขาฯ คนเก�งของเรา มาในฉบับนี้ อยากจะสะท�อนผลของการให�บริการในมิติใหม�ของ สนท. 
ในป�จจบุนั จากกลุ�มผู�ใช�บรกิารอนัดบัที ่1 ของเรา คอื นกัศกึษา โดยการสุ�มสมัภาษณ� แบบง�ายจากนกัศกึษาหลากหลายคณะ 
และชั้นป� เพื่อนำข�อมูลต�างๆ มาปรับปรุงและพัฒนาให�การบริการ สอดคล�องกับความต�องการมากยิ่งขึ้น โดยขอยก  
คำบอกเล�าประสบการณ�ของนักศึกษาดังต�อไปนี้  

 ๐ นางสาวปณยา มีมานะ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ป 3 : ประทับใจเจาหนาท่ี ที่รับผิดชอบของ
แตละคณะคะ เพราะสามารถตอบคำถามและใหคำ
แนะนำท่ีเปนประโยชนแกเราไดด ีสวนสื่อทางอิเล็คทรอ
นกิสก็รวดเร็วทันใจเน้ือหาครบถวน  

 ๐ นางสาวลัลนา ไทรนนท� คณะเศรษฐศาสตร ป 1 : 
พ่ีๆ ใหความรวมมือดี  ตอบคำถาม  และ ขอสงสัย  
มีบริการท่ีดีครับ  

 ๐ นางสาวภัคศิตา ใสเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร ป 2 : 
เจาหนาท่ีบริการดี แตบางคร้ังอาจตอบคำถามไดไม
เขาใจ เปนบางคนคะ โดยรวมสวนใหญถือวาใหบริการ
ดี แตการออกเกรดชามาก ควรปรับปรุงตรงนี้คะ 

 ๐ นายอธิฐาน ตั้งอำพัน คณะรัฐศาสตร ป 4 : รูสึก
แอรเย็นดี ชองบริการเยอะ แตพนักงานนอย พนักงาน
พูดจาพอใชไดครับ บางคนดี บางคนยังไมดีเทาไหร 
แลวแตจะไดเจอครับ 

 ๐ นางสาวสุพัตรา สุดชนะ คณะศิลปศาสตร ป 2 : 
เจาหนาท่ีใหการบริการดี สามารถตอบคำถามไดชดัเจน 
มกีารใชสือ่อเิลก็ทรอนคิสในการใหขอมลูดมีาก ใชสงัคม
ออนไลนในการบริการดีมาก 

 ๐ นางสาวปภาดา อินป��น คณะรัฐศาสตร ป 3 : รูสึก
ประทับใจการตอบคำถามทาง Facebook ของ สนท. 
ที่สามารถตอบคำถามตางๆ ไดอยางรวดเร็วและถูก
ตอง ทำใหรูสึกสบายใจวาเม่ือเกิดปญหาจะไดรับการ
แกไขปญหาท่ีรวดเร็วคะ  

 ๐ นายนิธินันท� สกุลโชคเจริญ คณะศิลปศาสตร ป 2 
: รูสึกประทับใจการตอบปญหาทางโทรศัพท เน่ืองจาก
เจาหนาท่ีที่รับผิดชอบในการตอบคำถาม ดวยความ
เต็มใจ มีมารยาท และใหบริการดวยความสุภาพ 

 ๐ นายรวีวัชช� ฤทธิเลิศ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และผังเมือง ป.โท ป 2 : พ้ืนท่ีสวนบริการมีความกวาง
ขวางดีไมรูสึกอึดอัด ในอนาคตการจัดพ้ืนท่ีสวนรองรับ 
ผูใชงานหรือนักศึกษาควรมีการปรับเปล่ียนเพ่ือความ
เหมาะสมบาง ตามกาลเวลา 

 ๐ นายกฤติน กิ่งแก�ว คณะนิติศาสตร ป 4 : การนำ
ระบบออนไลนมาใชทำใหการเขาถึงขอมูลตาง ๆ ของ 
สนท. งายข้ึนมาก การบริการหนาเคานเตอร ดีขึ้น 
อยางมาก ในระยะหลังๆ การเปด facebook ทำใหไม
ตองมาสอบถามที่ สนท. เอง ลดขั้นตอน / ความผิด
พลาดไปไดมาก ขอชื่นชมและขอใหพัฒนาตอไปครับ  

และนี่เปนบางสวนของ คำติชม คำแนะนำ และความ
ประทับใจ ที่นักศึกษา ไดสะทอนถึง มิติใหมในการบริการของ 
สนท. ในปจจุบัน ซึ่งมีแนวโนมไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ตองขอขอบ
คุณทุกๆ เสียงสะทอนที่ไดใหขอมูลที่เปนประโยชนตางๆ เหลาน้ี 
เพ่ือ สนท. จะไดนำไปพัฒนาใหตรงตามความตองการของผูใช
บริการใหมากท่ีสุดครับ 

 ความภาคภูมิใจในการได�รับเกียรตินิยม ของบัณฑิต มธ.  
 ต�อยอดจากฉบับที่แล�ว หลังจากได�เอ็กซเรย� กระบวนการตรวจสอบและเสนออนุมัติปริญญาไปอย�างละเอียดแล�ว 
ขอเล�าต�อสำหรับบัณฑิตที่เข�าข�ายที่จะได�รับเกียรตินิยม ซึ่งมีขั้นตอนในการตรวจสอบให�ถูกต�องตรงตามข�อบังคับฯ 
อย�างเข�มข�น ดังนี้ 

* เลข 1 = เกียรตินิยมอันดับ 1 
  เลข 2 = เกียรตินิยมอันดับ 2  

 แนนอนครับ การจะไดรับเกียรตินิยมจะตองมีผลการศึกษาท่ีด ีและผานเง่ือนไขตางๆ มากมาย ตามความเหมาะสมกับความภาค
ภูมิใจที่จะไดรับครับ และอีกหน่ึงความภาคภูมิใจของบัณฑิต มธ. ที่จะเลาในภาคตอไป คือ การไดรับทุนภูมิพล ที่นอยคนนักจะไดรับ 
ตดิตามไดในฉบบัหนาครับ  

 ลดรอบการส�งเกรด เพื่อนักศึกษา มธ. ทุกคน !  
 ต�องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มธ. ทุกคน ตั้งแต�ภาค 1/2554 เป�นต�นไป จะได�ทราบผลการศึกษา (เกรด)  
ได�เร็วขึ้น จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 / 2554  วันที่ 18 เมษายน 2554 ที่ผ�านมา โดย
มีมติเห็นชอบลดรอบการส�งผลสอบไล�ตามแนวทาง ดังนี้  

 จากการลดจำนวนรอบ หรือ ตัดรอบลง สำหรับคณะอื่นๆ จากเดิม สงผลสอบไลได 4 รอบ คือ ภายใน 8 สัปดาห 

นับจากวันเปดภาคถัดไป เปนรอบสุดทาย ลดลงเหลือ 3 รอบ คือ ภายใน 4 สัปดาห นับจากวันเปดภาคถัดไป และ

สำหรับคณะนิติศาสตร จากเดิม สงผลสอบไลได 5 รอบ คือ  ภายใน 12 สัปดาห นับจากวันเปดภาคถัดไป เปนรอบ

สุดทาย ลดลงเหลือ  4 รอบ คือ ภายใน 8 สัปดาห นับจากวันเปดภาคถัดไป ซึ่งจะทำใหผลการศึกษาถูกสงมาถึง สนท. 

ไดเร็วข้ึน และ สนท. สามารถประกาศผลการศึกษา (เกรด) ไดเร็วข้ึนเชนกัน ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษาไดรับประโยชนหลายดาน 

ทั้งการจดทะเบียนในวิชาตัวตอเน่ือง หรือวิชาท่ีตองขอโควตา และในกรณีของนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทาย ไดใชหลักฐาน

ทางการศึกษาในการศึกษาตอ การสมัครงาน และการสมัครสอบชิงทุนตางๆ  จะเปนการสรางโอกาสใหกับบัณฑิตของ มธ. มาก

ย่ิงขึ้น 

ทุกวันน้ีเราอยู�กับพิธีกรรมทางวัตถุ
ทั้งในชีวิตส�วนตัว หน�าที่การงาน 
มาจนเคยตัว ทำงานแข�งกับเวลา

ทำงานมุ�งหวงัประสทิธภิาพประสิทธผิล
เสียจนสูญเสีย ความเรียบง�าย 

ไปหมดแล�ว !   

 ๐ แมงปอ : คุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร มีความสำคัญอยางไร 

กับ สนท.?  

 ๐ อาจารยว ี : อันท่ีจริงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไมไดมีความสำคัญ

ตอองคกรใดองคกรหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงแตเปนเปาหมายของบุคคล

ทุกคนในสังคม ผมเชื่อวาทุกคนอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไมมีใครจะ

ปฏิเสธส่ิงนี้ได ใครๆ ก็แสวงหาส่ิงน้ี จะเรียกวาเปาหมายของชีวิตก็ 

ไมผิดนัก นอกจากน้ี ความหมายของคุณภาพชีวิตของแตละคน แตละ

สังคม ก็ยังมีความหลากหลายตางๆ นานาออกไป บางคนอาจเนนทาง

วัตถุซึ่งเปนเร่ืองภายนอก บางคนอาจเนนทางจิตใจซึ่งเปนเร่ืองภายใน 

แตละคนก็คนหาแสวงหากันไป ผมเชื่อวาทุกคนท่ีมีชีวิตอยูตางก็ตองการ

มุงหวังคุณภาพชีวิตท่ีดีตามที่ตนเขาใจหรือปรารถนาท้ังน้ัน 

 เมื่อถามเจาะจงลงมาคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากรมีความสำคัญ

อยางไรตอองคกร ดูเหมือนวาจะตอบงาย แตผมคิดวาเปนคำถามท่ีตอบ

ยาก เพราะบุคลากรแตละคนมีความคาดหวังปรารถนาท่ีตางกันในส่ิงท่ี

เรียกวา “คุณภาพชีวิต” องคกรหนึ่งๆ จะตอบสนองสิ่งนี้หรือไม เพียงไร 

องคกรหน่ึงๆ คงทำไดแคเพียงส่ิงท่ีเรียกวา “คุณภาพชีวิตอันเปนพ้ืนฐาน

ทั่วไป” เทาน้ัน และนาจะเปนคุณภาพชีวิตอันเปนพ้ืนฐานในบางประการ

ไมใชทั้งหมด และคงไปไมถึงสิ่งท่ีเปนคุณภาพชีวิตอันเปนอัตวิสัยของ

แตละคนได 

 หากองคกรสามารถตอบสนองตอคุณภาพชีวิตอันเปนพ้ืนฐานท่ัวไป

ของบุคลากรได บุคลากรนั้นๆ ก็นาท่ีจะมีความสุข มีชีวิตชีวา กับการ

ทำงานภายในองคกรได และผมเช่ือวาจะเปนเชนน้ีสำหรับทุกๆ องคกร 

ไมเฉพาะแต สนท. เทาน้ัน 

 ๐ แมงปอ : ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร

ประกอบดวยอะไรบาง ? 

 อาจารยวี : ไมมีอะไรมากไปกวาการสำรวจทัศนคติตอการดำรง

ชีพ การมีชีวิต หรือโลกทัศน  ชีวทัศนของบุคลากร หลังจากน้ันก็จัด

โครงการกิจกรรมใหสอดคลองเหมาะสมกับความตองการของบุคลากร

แตกอนอื่นคงตองกำหนดกันใหชัดกอนวาอะไรคือสิ่งท่ีองคกรทำไดทำไม

ไดเก่ียวกับเร่ืองนี้ดวย 

 ๐ แมงปอ : คุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร จะนำไปสูความเขมแข็ง

ของ สนท. ไดหรือไม..อยางไร ? 

 ๐ อาจารยวี : อยางท่ีกลาวไปแลววา หากคุณภาพชีวิตดีขึ้น

พัฒนาข้ึนตามแนวทางท่ีเขาคาดหวัง บุคลากรก็จะทำงานอยางมีความ

สุข มีความหวัง มีชีวิตชีวา คงจินตนาการไดไมยากวาจะเกิดอะไรขึ้น 

ตอไป ความมีประสิทธิภาพ คุณภาพของการทำงานจะเปนไปในทิศทาง

ที่ดีขึ้น ความเขมแข็งขององคกรก็จะพัฒนาเติบโตตามกันมา 

 ๐ แมงปอ : สำหรับ สนท. ในปจจุบัน มีโครงการ / สวัสดิการ / 

การสงเสริมอะไรบางใหกับบุคลากร ที่จะชวยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ? 

 ๐ อาจารยวี : ที่ผานมา สนท. มีโครงการสานใจ... สรางสุข ที่โดด

เดนมาก ในการสรางความสัมพันธที่ดีภายในองคกร และเสริมสราง

คุณภาพชีวิตท่ีดี ทั้งทางกายและทางใจ เชน การไดรวมอวยพรวันเกิดให

กับบุคลากรท่ีเกิดในแตละเดือน การรวมรับประทานอาหารรวมกันทุก

เดือน การจัดกิจกรรมในวันสำคัญตางๆ โครงการออกกำลังกาย มีการ

สอนโยคะ ทุกๆ สัปดาห สวัสดิการอุปกรณออกกำลังกาย ฮูลาฮุบ และ

ศูนยออกกำลังกาย FITNESS รวมทั้งการอบรม สัมมนาที่ใหความรูใหมๆ 

ที่เปนประโยชน กับประชาคม สนท. ในอนาคตผมอยากจะสรางรากฐาน

ของรายได ภายใตสวัสดิการท่ีเปนไปได ใหมากย่ิงขึ้น 

 ๐ แมงปอ : มีการวางแผนในอนาคตหรือแนวโนม ในการเพ่ิม

คุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับบุคลากร สนท.  ไวอยางไรบาง ? 

 ๐ อาจารยวี : ผมอยากเห็นบุคลากรที่นี่ทำงานอยางมีความสุข

จากขางในอยางแทจริง มีรอยย้ิม  มีเสียงหัวเราะ แกทั้งเพ่ือนรวมงาน 

นักศึกษา และบุคคลภายนอกท้ังหลาย เพราะฉะน้ันอยากใหมีโครงการ

หรือกิจกรรมไมซับซอน เรียบงาย เพ่ือสรรคสรางใหเกิดความสุขจาก

ภายในใหไดมากท่ีสุด ฟงดูอาจจะเหมือนเพอฝน เพอเจอ แตอยากจะ

บอกวาทุกวันน้ีเราอยูกับพิธีกรรมทางวัตถุทั้งในชีวิตสวนตัว หนาท่ีการ

งานมาจนเคยตัว ทำงานแขงกับเวลา ทำงานมุงหวังประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลเสียจนสูญเสียความเรียบงายไปหมดแลว อยากใหลองกลับ

มานึกถึง Good Old Day วันท่ีไมมีเทคโนโลยี วันท่ีไมมีเทคนิคการ

จัดการบริหารองคกรอะไรกันมากนัก เรามีชีวิตรอดกันมาไดอยางไร  

จะไมลองหวนกลับไปขี่เกวียนกันบางหรือ ? 

 สัมภาษณ�พิเศษ ผู�อำนวยการ สนท. 
 เรื่อง คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร...สู�ความเข�มแข็งขององค�กร 
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ติดตามตอไดท่ีชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา http://km.reg.tu.ac.th 

 มิติใหม�ในการบริการ ของ สนท. ตอนที่ 2  
 จากตอนที่แล�ว ผมได�กล�าวถึงนวัตกรรมใหม� ของการบริการ ที่ สนท. มีแผนในการพัฒนาอย�างเป�นรูปธรรม จาก 
คำบอกเล�าของคุณดวงรัตน� เลขาฯ คนเก�งของเรา มาในฉบับนี้ อยากจะสะท�อนผลของการให�บริการในมิติใหม�ของ สนท. 
ในป�จจบุนั จากกลุ�มผู�ใช�บรกิารอนัดบัที ่1 ของเรา คอื นกัศกึษา โดยการสุ�มสมัภาษณ� แบบง�ายจากนกัศกึษาหลากหลายคณะ 
และชั้นป� เพื่อนำข�อมูลต�างๆ มาปรับปรุงและพัฒนาให�การบริการ สอดคล�องกับความต�องการมากยิ่งขึ้น โดยขอยก  
คำบอกเล�าประสบการณ�ของนักศึกษาดังต�อไปนี้  

 ๐ นางสาวปณยา มีมานะ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ป 3 : ประทับใจเจาหนาท่ี ที่รับผิดชอบของ
แตละคณะคะ เพราะสามารถตอบคำถามและใหคำ
แนะนำท่ีเปนประโยชนแกเราไดด ีสวนสื่อทางอิเล็คทรอ
นกิสก็รวดเร็วทันใจเน้ือหาครบถวน  

 ๐ นางสาวลัลนา ไทรนนท� คณะเศรษฐศาสตร ป 1 : 
พ่ีๆ ใหความรวมมือดี  ตอบคำถาม  และ ขอสงสัย  
มีบริการท่ีดีครับ  

 ๐ นางสาวภัคศิตา ใสเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร ป 2 : 
เจาหนาท่ีบริการดี แตบางคร้ังอาจตอบคำถามไดไม
เขาใจ เปนบางคนคะ โดยรวมสวนใหญถือวาใหบริการ
ดี แตการออกเกรดชามาก ควรปรับปรุงตรงนี้คะ 

 ๐ นายอธิฐาน ตั้งอำพัน คณะรัฐศาสตร ป 4 : รูสึก
แอรเย็นดี ชองบริการเยอะ แตพนักงานนอย พนักงาน
พูดจาพอใชไดครับ บางคนดี บางคนยังไมดีเทาไหร 
แลวแตจะไดเจอครับ 

 ๐ นางสาวสุพัตรา สุดชนะ คณะศิลปศาสตร ป 2 : 
เจาหนาท่ีใหการบริการดี สามารถตอบคำถามไดชดัเจน 
มกีารใชสือ่อเิลก็ทรอนคิสในการใหขอมลูดมีาก ใชสงัคม
ออนไลนในการบริการดีมาก 

 ๐ นางสาวปภาดา อินป��น คณะรัฐศาสตร ป 3 : รูสึก
ประทับใจการตอบคำถามทาง Facebook ของ สนท. 
ที่สามารถตอบคำถามตางๆ ไดอยางรวดเร็วและถูก
ตอง ทำใหรูสึกสบายใจวาเม่ือเกิดปญหาจะไดรับการ
แกไขปญหาท่ีรวดเร็วคะ  

 ๐ นายนิธินันท� สกุลโชคเจริญ คณะศิลปศาสตร ป 2 
: รูสึกประทับใจการตอบปญหาทางโทรศัพท เน่ืองจาก
เจาหนาท่ีที่รับผิดชอบในการตอบคำถาม ดวยความ
เต็มใจ มีมารยาท และใหบริการดวยความสุภาพ 

 ๐ นายรวีวัชช� ฤทธิเลิศ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และผังเมือง ป.โท ป 2 : พ้ืนท่ีสวนบริการมีความกวาง
ขวางดีไมรูสึกอึดอัด ในอนาคตการจัดพ้ืนท่ีสวนรองรับ 
ผูใชงานหรือนักศึกษาควรมีการปรับเปล่ียนเพ่ือความ
เหมาะสมบาง ตามกาลเวลา 

 ๐ นายกฤติน กิ่งแก�ว คณะนิติศาสตร ป 4 : การนำ
ระบบออนไลนมาใชทำใหการเขาถึงขอมูลตาง ๆ ของ 
สนท. งายข้ึนมาก การบริการหนาเคานเตอร ดีขึ้น 
อยางมาก ในระยะหลังๆ การเปด facebook ทำใหไม
ตองมาสอบถามที่ สนท. เอง ลดขั้นตอน / ความผิด
พลาดไปไดมาก ขอชื่นชมและขอใหพัฒนาตอไปครับ  

และนี่เปนบางสวนของ คำติชม คำแนะนำ และความ
ประทับใจ ที่นักศึกษา ไดสะทอนถึง มิติใหมในการบริการของ 
สนท. ในปจจุบัน ซึ่งมีแนวโนมไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ตองขอขอบ
คุณทุกๆ เสียงสะทอนที่ไดใหขอมูลที่เปนประโยชนตางๆ เหลาน้ี 
เพ่ือ สนท. จะไดนำไปพัฒนาใหตรงตามความตองการของผูใช
บริการใหมากท่ีสุดครับ 

 ความภาคภูมิใจในการได�รับเกียรตินิยม ของบัณฑิต มธ.  
 ต�อยอดจากฉบับที่แล�ว หลังจากได�เอ็กซเรย� กระบวนการตรวจสอบและเสนออนุมัติปริญญาไปอย�างละเอียดแล�ว 
ขอเล�าต�อสำหรับบัณฑิตที่เข�าข�ายที่จะได�รับเกียรตินิยม ซึ่งมีขั้นตอนในการตรวจสอบให�ถูกต�องตรงตามข�อบังคับฯ 
อย�างเข�มข�น ดังนี้ 

* เลข 1 = เกียรตินิยมอันดับ 1 
  เลข 2 = เกียรตินิยมอันดับ 2  

 แนนอนครับ การจะไดรับเกียรตินิยมจะตองมีผลการศึกษาท่ีด ีและผานเง่ือนไขตางๆ มากมาย ตามความเหมาะสมกับความภาค
ภูมิใจที่จะไดรับครับ และอีกหน่ึงความภาคภูมิใจของบัณฑิต มธ. ที่จะเลาในภาคตอไป คือ การไดรับทุนภูมิพล ที่นอยคนนักจะไดรับ 
ตดิตามไดในฉบบัหนาครับ  

 ลดรอบการส�งเกรด เพื่อนักศึกษา มธ. ทุกคน !  
 ต�องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มธ. ทุกคน ตั้งแต�ภาค 1/2554 เป�นต�นไป จะได�ทราบผลการศึกษา (เกรด)  
ได�เร็วขึ้น จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 / 2554  วันที่ 18 เมษายน 2554 ที่ผ�านมา โดย
มีมติเห็นชอบลดรอบการส�งผลสอบไล�ตามแนวทาง ดังนี้  

 จากการลดจำนวนรอบ หรือ ตัดรอบลง สำหรับคณะอื่นๆ จากเดิม สงผลสอบไลได 4 รอบ คือ ภายใน 8 สัปดาห 

นับจากวันเปดภาคถัดไป เปนรอบสุดทาย ลดลงเหลือ 3 รอบ คือ ภายใน 4 สัปดาห นับจากวันเปดภาคถัดไป และ

สำหรับคณะนิติศาสตร จากเดิม สงผลสอบไลได 5 รอบ คือ  ภายใน 12 สัปดาห นับจากวันเปดภาคถัดไป เปนรอบ

สุดทาย ลดลงเหลือ  4 รอบ คือ ภายใน 8 สัปดาห นับจากวันเปดภาคถัดไป ซึ่งจะทำใหผลการศึกษาถูกสงมาถึง สนท. 

ไดเร็วข้ึน และ สนท. สามารถประกาศผลการศึกษา (เกรด) ไดเร็วข้ึนเชนกัน ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษาไดรับประโยชนหลายดาน 

ทั้งการจดทะเบียนในวิชาตัวตอเน่ือง หรือวิชาท่ีตองขอโควตา และในกรณีของนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทาย ไดใชหลักฐาน

ทางการศึกษาในการศึกษาตอ การสมัครงาน และการสมัครสอบชิงทุนตางๆ  จะเปนการสรางโอกาสใหกับบัณฑิตของ มธ. มาก

ย่ิงขึ้น 

ทุกวันน้ีเราอยู�กับพิธีกรรมทางวัตถุ
ทั้งในชีวิตส�วนตัว หน�าที่การงาน 
มาจนเคยตัว ทำงานแข�งกับเวลา

ทำงานมุ�งหวงัประสทิธภิาพประสิทธผิล
เสียจนสูญเสีย ความเรียบง�าย 

ไปหมดแล�ว !   

 ๐ แมงปอ : คุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร มีความสำคัญอยางไร 

กับ สนท.?  

 ๐ อาจารยว ี : อันท่ีจริงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไมไดมีความสำคัญ

ตอองคกรใดองคกรหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงแตเปนเปาหมายของบุคคล

ทุกคนในสังคม ผมเชื่อวาทุกคนอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไมมีใครจะ

ปฏิเสธส่ิงนี้ได ใครๆ ก็แสวงหาส่ิงน้ี จะเรียกวาเปาหมายของชีวิตก็ 

ไมผิดนัก นอกจากน้ี ความหมายของคุณภาพชีวิตของแตละคน แตละ

สังคม ก็ยังมีความหลากหลายตางๆ นานาออกไป บางคนอาจเนนทาง

วัตถุซึ่งเปนเร่ืองภายนอก บางคนอาจเนนทางจิตใจซึ่งเปนเร่ืองภายใน 

แตละคนก็คนหาแสวงหากันไป ผมเชื่อวาทุกคนท่ีมีชีวิตอยูตางก็ตองการ

มุงหวังคุณภาพชีวิตท่ีดีตามที่ตนเขาใจหรือปรารถนาท้ังน้ัน 

 เมื่อถามเจาะจงลงมาคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากรมีความสำคัญ

อยางไรตอองคกร ดูเหมือนวาจะตอบงาย แตผมคิดวาเปนคำถามท่ีตอบ

ยาก เพราะบุคลากรแตละคนมีความคาดหวังปรารถนาท่ีตางกันในส่ิงท่ี

เรียกวา “คุณภาพชีวิต” องคกรหนึ่งๆ จะตอบสนองสิ่งนี้หรือไม เพียงไร 

องคกรหน่ึงๆ คงทำไดแคเพียงส่ิงท่ีเรียกวา “คุณภาพชีวิตอันเปนพ้ืนฐาน

ทั่วไป” เทาน้ัน และนาจะเปนคุณภาพชีวิตอันเปนพ้ืนฐานในบางประการ

ไมใชทั้งหมด และคงไปไมถึงสิ่งท่ีเปนคุณภาพชีวิตอันเปนอัตวิสัยของ

แตละคนได 

 หากองคกรสามารถตอบสนองตอคุณภาพชีวิตอันเปนพ้ืนฐานท่ัวไป

ของบุคลากรได บุคลากรนั้นๆ ก็นาท่ีจะมีความสุข มีชีวิตชีวา กับการ

ทำงานภายในองคกรได และผมเช่ือวาจะเปนเชนน้ีสำหรับทุกๆ องคกร 

ไมเฉพาะแต สนท. เทาน้ัน 

 ๐ แมงปอ : ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร

ประกอบดวยอะไรบาง ? 

 อาจารยวี : ไมมีอะไรมากไปกวาการสำรวจทัศนคติตอการดำรง

ชีพ การมีชีวิต หรือโลกทัศน  ชีวทัศนของบุคลากร หลังจากน้ันก็จัด

โครงการกิจกรรมใหสอดคลองเหมาะสมกับความตองการของบุคลากร

แตกอนอื่นคงตองกำหนดกันใหชัดกอนวาอะไรคือสิ่งท่ีองคกรทำไดทำไม

ไดเก่ียวกับเร่ืองนี้ดวย 

 ๐ แมงปอ : คุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร จะนำไปสูความเขมแข็ง

ของ สนท. ไดหรือไม..อยางไร ? 

 ๐ อาจารยวี : อยางท่ีกลาวไปแลววา หากคุณภาพชีวิตดีขึ้น

พัฒนาข้ึนตามแนวทางท่ีเขาคาดหวัง บุคลากรก็จะทำงานอยางมีความ

สุข มีความหวัง มีชีวิตชีวา คงจินตนาการไดไมยากวาจะเกิดอะไรขึ้น 

ตอไป ความมีประสิทธิภาพ คุณภาพของการทำงานจะเปนไปในทิศทาง

ที่ดีขึ้น ความเขมแข็งขององคกรก็จะพัฒนาเติบโตตามกันมา 

 ๐ แมงปอ : สำหรับ สนท. ในปจจุบัน มีโครงการ / สวัสดิการ / 

การสงเสริมอะไรบางใหกับบุคลากร ที่จะชวยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ? 

 ๐ อาจารยวี : ที่ผานมา สนท. มีโครงการสานใจ... สรางสุข ที่โดด

เดนมาก ในการสรางความสัมพันธที่ดีภายในองคกร และเสริมสราง

คุณภาพชีวิตท่ีดี ทั้งทางกายและทางใจ เชน การไดรวมอวยพรวันเกิดให

กับบุคลากรท่ีเกิดในแตละเดือน การรวมรับประทานอาหารรวมกันทุก

เดือน การจัดกิจกรรมในวันสำคัญตางๆ โครงการออกกำลังกาย มีการ

สอนโยคะ ทุกๆ สัปดาห สวัสดิการอุปกรณออกกำลังกาย ฮูลาฮุบ และ

ศูนยออกกำลังกาย FITNESS รวมทั้งการอบรม สัมมนาที่ใหความรูใหมๆ 

ที่เปนประโยชน กับประชาคม สนท. ในอนาคตผมอยากจะสรางรากฐาน

ของรายได ภายใตสวัสดิการท่ีเปนไปได ใหมากย่ิงขึ้น 

 ๐ แมงปอ : มีการวางแผนในอนาคตหรือแนวโนม ในการเพ่ิม

คุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับบุคลากร สนท.  ไวอยางไรบาง ? 

 ๐ อาจารยวี : ผมอยากเห็นบุคลากรที่นี่ทำงานอยางมีความสุข

จากขางในอยางแทจริง มีรอยย้ิม  มีเสียงหัวเราะ แกทั้งเพ่ือนรวมงาน 

นักศึกษา และบุคคลภายนอกท้ังหลาย เพราะฉะน้ันอยากใหมีโครงการ

หรือกิจกรรมไมซับซอน เรียบงาย เพ่ือสรรคสรางใหเกิดความสุขจาก

ภายในใหไดมากท่ีสุด ฟงดูอาจจะเหมือนเพอฝน เพอเจอ แตอยากจะ

บอกวาทุกวันน้ีเราอยูกับพิธีกรรมทางวัตถุทั้งในชีวิตสวนตัว หนาท่ีการ

งานมาจนเคยตัว ทำงานแขงกับเวลา ทำงานมุงหวังประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลเสียจนสูญเสียความเรียบงายไปหมดแลว อยากใหลองกลับ

มานึกถึง Good Old Day วันท่ีไมมีเทคโนโลยี วันท่ีไมมีเทคนิคการ

จัดการบริหารองคกรอะไรกันมากนัก เรามีชีวิตรอดกันมาไดอยางไร  

จะไมลองหวนกลับไปขี่เกวียนกันบางหรือ ? 

 สัมภาษณ�พิเศษ ผู�อำนวยการ สนท. 
 เรื่อง คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร...สู�ความเข�มแข็งขององค�กร 

SSmilemileSSmartmartAAMM ccuracyccuracyodernodern



Modern
มิติใหม�ในการบริการของ สนท. (ตอนท่ี 2) 

Accuracy
ภาคภูมิใจกับการได�รับเกียรตินิยม ได�ที่ สนท. 

Smart
ข�าวดี!!!! มธ. ลดรอบระยะเวลา 

ส�งผลคะแนนสอบไล� 

Smile
สัมภาษณ�พิเศษ ผอ. 

คุณภาพชีวิตของบุคลากรท่ีดี  
สู�ความเข�มแข็งขององค�กร 

ติดตามรายละเอียดได�ท่ี www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th

“มาคุยกันต�อ…   ต�อจากฉบับที่แล�ว และ ห�ามพลาด! 

สำหรับบทสัมภาษณ�ของท�าน ผอ. ในมุมมองท่ีเรียบง�าย 

ที่ให�ทำงานอย�างสุขใจ…  ”

ท่ีปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ นางดวงรัตน เอนกเวียง นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ  
นางลักขณา โกเมนเอก นางสาวสุวดี เมฆา นางศรีสุรางค จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง 
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต  ผูชวยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ พุมพฤกษ  
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท นายกฤตวัฒน โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ 
พิมพท่ี : หางหุนสวนจำกัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8  

 สวัสดีครับ พบกับจดหมายข�าว ฉบับเดือนเมษายน 2554 ต�องขอต�อนรับหน�าร�อนอย�างเป�นทางการ  
ในช�วงสงกรานต�ที่ผ�านมาคงช�วยให�ท�านผู�อ�านได�คลายร�อนกันไปบ�างนะครับ ส�วน Dragonfly ยังมีเรื่อง
ราวดีๆ มาฝากกันเช�นเคยครับ 

Reg_TU

23 มีนาคม 2554 สานใจ...สรางสุข ประจำเดือนมีนาคม จัดกิจกรรมเปดตัว  
ฮูลาฮุบหรรษา และการแขงขันว่ิงพลัดฮูลาฮุบ เพ่ือสรางความสามัคคีและ 
สงเสริมการออกกำลังกายของบุคลากร สนท. ณ หองโถง ชั้นลาง สนท. 

26 มีนาคม 2554 สนท. จัดสัมมนากำหนดตัวแสดงผลงาน 
(KPI) ตามกลยุทธและตามภาระงานประจำ เพ่ือใหไดระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเปนธรรม ณ หองประชุม  
ชั้น 2 สนท. 

5 เมษายน 2554 สนท. นำโดย ผศ.ดร.วีรวัฒน 
จันทโชติ ผูอำนวยการ เขารวมวางพานพุมดอก
ไมสักการะอนุสาวรียศาสตราจารย สัญญา 
ธรรมศักด์ิ ในงานวันสัญญา ธรรมศักด์ิ ประจำ
ป 2554 ณ มธ. ศูนยรังสิต 

11 เมษายน 2554 สานใจ...สรางสุข ประจำเดือนเมษายน 
จัดงานร่ืนเริงสงกรานต สมัครสมานสามัคคี เร่ิมดวยการ
สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผูใหญ พรอมกับประกวดการแตง
กายอยางไทย ประเภทสวยงาม และประเภทตลก ปดทาย
ดวยการประกวดรองเพลง จากตัวแทนแตละฝาย ณ หอง
โถง ชั้นลาง สนท. 

สุขสันตวันเกิดประจำเดือนมีนาคม มีผูที่เกิดเดือนน้ี  
คือ วันท่ี 1 พ่ีวินัย วันท่ี 5 พ่ีณัทภัทร วันท่ี 11 พ่ีบุญพา  
และพ่ีดวงพร วันท่ี 18 พ่ีดารัตน วันท่ี 31 พ่ีพันธประภา  
ขอใหอยาเจ็บอยาจนนะครับ 

สุขสันตวันเกิดประจำเดือน เมษายน  
มีประชาคม สนท. เกิดในเดือนนี้ คือ  
วันท่ี 9 พ่ีนุชนาท วันท่ี 14 พ่ีบังอร วันท่ี 21  
พ่ีสุภารัตน วันท่ี 25 พ่ีธัญพรรณ วันท่ี 26 พ่ี
ทนงศักด์ิ ขอใหมีความสุขมากๆ ทุกคนนะครับ 

Talk  of  the "TU" 

 เร่ิมคึกคักกันบางแลว... นองๆ วาท่ีนักศึกษาใหมธรรมศาสตร มีกิจกรรมหลายๆ อยางท่ีตองดำเนินการกันกอนเปดเทอม  

ไมวาจะเปนการสงขอมูลเพ่ือทำบัตรนักศึกษา การเตรียมตัวสำหรับการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ในวันท่ี 6 – 7 มิถุนายน สวน

นองๆ ที่เพ่ิงทราบผล Admissions ก็ตองเตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณกอน เห็นไดวา..ปดเทอมใหญไมไดเงียบเหงา

อยางท่ีคิด ทำใหสำนักทะเบียนและประมวลผล ตองเตรียมการอยางตอเน่ือง เพ่ือตอนรับเทอมใหม ที่เราไดเกร่ินไปเมื่อฉบับที่

แลว และอีกหน่ึงกิจกรรมสำคัญในอีกไมก่ีเดือนขางหนา คือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา ประจำป 

การศึกษา 2553 ในวันท่ี 10 สิงหาคม ท่ีเราไดบอกกลาวถึงกระบวนงานตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญาไป ฉบับนี้เรามา

ตอเน่ืองในสวนของการไดรับเกียรตินิยม ถือเปนการการันตีผลการศึกษาอีกชั้นหน่ึง วานอกจากจะจบการศึกษาแลว ยังจบดวย

ผลคะแนนท่ียอดเย่ียม นองๆ นักศึกษาศึกษารายละเอียดไดที่ขาวหนา Accuracy นะคะ 

 อีกหน่ึงขาวดี ขาวใหญ ใหญมากๆ ในขาวหนา Smart คือ “การลดรอบระยะเวลาสงผลสอบไล” เปนความพยายามของ 

สนท. และความรวมมือกันของท้ังมหาวิทยาลัย โดย สนท. ในฐานะหนาดาน ที่รับเสียงวิพากษวิจารณ เก่ียวกับเรื่องของเกรดท่ี

ออกชา ทำใหสงผลกระทบถึงนักศึกษาในหลายเร่ือง สนท. ไดพยายามในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนการประกาศเกรดใหตรง

ตามเวลามาตรฐาน (เวลาท่ีเราไดกำหนดไววาหลังจากไดรับคะแนนจากคณะแลว สนท. จะดำเนินการประกาศเกรดผาน

เว็บไซตภายใน 7 วันทำการ) หรือการใหขาวสารเพ่ือทำความเขาใจตางๆ แตนั่นก็ไมไดเปนการแกที่ตนเหตุ และเพ่ือใหสอดรับ

กับแนวทาง หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนางานและการบริการตางๆ ใหดีย่ิงข้ึน สนท. ไดเสนอรอบระยะเวลา 

สงผลสอบไลใหม... ท่ีเราคิดอยูหลายตลบวา รอบระยะเวลาน้ีนาจะเหมาะสมสำหรับระยะเร่ิมตนของการปรับปรุง อยางนอย 

ก็ลดระยะเวลาไดในระดับหนึ่ง และคงจะลดเสียงบนไดบาง... ในทางกลับกัน สนท. เปนกำลังใจใหกับผูที่เก่ียวของ ทั้ง อาจารย 

คณะ ที่มีสวนรวมสำคัญ ในการพัฒนาคร้ังน้ีดวยคะ 

 ภาคตอ.. ตอนจบสำหรับบทสัมภาษณรักษาการเลขานุการ สนท. ในมิติการพัฒนาการบริการ การทำงานในแบบเด้ินๆ 

(Modern) และฉบับนี้ แมงปอ นักขาวหัวเห็ดของเราชักติดใจในการสัมภาษณ ขอขยับมาสัมภาษณทาน ผอ. ดูบาง แตมาใน

มุมมองของ Smile “คุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร สูความเข็มแข็งขององคกร” ผอ. เราจะมีมุมมอง แนวคิดเก่ียวกับเร่ืองน้ี

อยางไร เชิญอานไดในฉบับนี้เลยคะ... แลวพบกันใหมในฉบับหนานะคะ    
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ป�ท่ี 4 ฉบับท่ี 43 เดือนเมษายน 2554
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นักศึกษาใหม� ป�การศึกษา 2554 ระบบ Admissions 
ติดตามรายละเอียดของกิจกรรมต�างๆ ได�ที่  
www.reg.tu.ac.th / ปฏิทินกิจกรรม ระดับปริญญาตรี 

วันท่ี 13 – 27 มิถุนายน 2554   
นักศึกษาท่ีจดทะเบียนเรียน เป�นเทอมสุดท�าย 
สามารถแจ�งจบการศึกษาได�ที่  www.reg.tu.ac.th 
หัวข�อ เข�าสู�ระบบ / แจ�งขอจบการศึกษา  

วันท่ี 17 – 22 มิถุนายน 2554  
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
ทุกคณะ  ทุกช้ันป�  จดทะเบียนล�าช�า เพิ่ม - ถอน 
ภาค 1 / 54  ได�ต้ังแต�วันท่ี 17 – 22 มิถุนายน 2554 
ทาง   www.reg.tu.ac.th หัวข�อ เข�าสู�ระบบ / จดทะเบียน 
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MASS NEWS
Office of the Registrar, Thammasat University

 สวัสดีครับ พบกับ Talk of The “TU” ฉบับเดือนเมษายน  
ป� 2554 ท�านผู�อ�านทุกท�านเตรียมตัวรับอากาศที่ร�อนระอุ และฝนฟ�า
ที่ ไม� แน�นอน แต�ที่ แน�นอนก็คือ ข�อสงสัยของน�องๆ นักศึกษา  
พี่แมงปอ ได�บินมาไขข�อข�องใจให�แล�วจ�า  

» นองถาม : อยากทราบวา ไดลาพักการศึกษา ในภาค 2/2553 ไวคะ และตองการท่ีจะ Admissions ใหม อยาก
ทราบวาถายังไมลงทะเบียน ภาค 1/ 2554 ตอนน้ี จะรอลงทะเบียนตอนชวงเพิ่มถอนจะไดหรือไมคะ อยากรูวาจะถูก
ตัดชื่อออกจากการเปนนักศึกษาหรือเปลาคะ  

» พี่แมงปอตอบ : สามารถจดทะเบียนลาชา เพ่ิม – ถอน โดยเสียคาปรับวันละ 45 บาท ตั้งแตวันที่ 22-27 มิ.ย.54 โดยไม
ถูกถอนช่ือครับ 

» นองถาม : จดทะเบียนไปแค 3 วิชา ขาดอีก 3 วิชา วิชาที่ขาดเปนวิชาที่ขอโควตาทั้ง 3 ตัวเลย โดย 3 วิชานี้ขอ
โควตาได แตไมไดดึงมาตอนชวงจดทะเบียนออนไลน ลวงหนา อยากทราบวาไปจดอีกทีตอนเพ่ิมถอน ยังสามารถดึง
วิชาโควตาที่ไดตั้งแตตอนแรกไดอีกคร้ังไหมคะ? แลวถาไมได มีวิธีไหนท่ีจะไดโควตากลับคืนมาไหมคะ? 

» พี่แมงปอตอบ : เริ่มจากนักศึกษาตองติดตอคณะเจาของโควตาวิชา เพ่ือขอโควตาวิชาท่ีไมไดดึงตอนจดทะเบียนออนไลน 
ลวงหนา ใหมทั้งหมด และถาไดรับโควตาวิชาที่ตองการจากคณะเจาของโควตาวิชา ใหไปจดทะเบียนออนไลนในชวงลาชา  
เพ่ิม – ถอน ครับ 

 ฉบับนี้หวังวา ลูกแมโดมทุกทานคงจะคลายขอสงสัยกันไปบางนะครับ สำหรับฉบับตอไป จะมีเร่ืองราว ฮิตๆ หรือประเด็นขอ
สงสัย อะไรที่เปนประโยชน พ่ีแมงปอ จะบินมาตอบขอสงสัยใหแนนอนครับ สุดทายน้ี เพ่ือใหนักศึกษาทราบกิจกรรมทางการ
ศึกษา วาตองทำอะไร ชวงไหนบาง อยากฝากใหนักศึกษาทุกคน ติดตามรายละเอียดของปฏิทินการศึกษา ประจำป 2554 ไดที่ 
www.reg.tu.ac.th หัวขอนักศึกษาปจจุบัน / ปฏิทินการศึกษา 

 Inside » ขอแสดงความยินด ี กับนางวิจิตรา รัศม ีฝายทะเบียนและประมวลผล 
ทาพระจันทร ขรก. สนท. ที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงสูงขึ้นเปนนักวิชาการศึกษา 
ชำนาญการพิเศษ  

 Outside » ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย เอกรินทร ยลระบิล อดีตผูอำนวยการ 
สนท. และ นายเกษมศักด์ิ พรหมสาขา ณ สกลนคร อดีตเลขานุการ สนท. ของเรา ที่ให
เกียรต ิรวมกจิกรรม รดนำ้ดำหัวผูใหญ ในงานรืน่เริงสงกรานต สมคัรสมานสามคัค ีชวยเพ่ิม
สสีนัและสรางบรรยากาศใหสนกุสนานมากย่ิงขึน้  

 ขอขอบคณุ อาจารย สญัญา เศรษฐพทิยากุล กรรมการประจำสำนกั เปนอกีครัง้หนึง่ที่
ทานไดใหเกียรติ เขารวมและใหคำแนะนำในการสัมมนากำหนดตัวแสดงผลงาน (KPI)  
ตามกลยุทธและตามภาระงานประจำ  เพ่ือใหไดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี 
เปนธรรม  

 สุดทาย  ขอขอบคุณ  มหาวิทยาลัยรังสิต  ที่รวมเปนสนามสอบในการจัดสอบ 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เมือ่วันท่ี 30 เมษายน 2554 และทานอาจารย กิตติศักด์ิ 
ไตรพิพัฒพรชัย ที่ชวยประสานงานและอำนวยความสะดวกเปนอยางดีครับ 

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกว�า



Modern
มิติใหม�ในการบริการของ สนท. (ตอนท่ี 2) 

Accuracy
ภาคภูมิใจกับการได�รับเกียรตินิยม ได�ที่ สนท. 

Smart
ข�าวดี!!!! มธ. ลดรอบระยะเวลา 

ส�งผลคะแนนสอบไล� 

Smile
สัมภาษณ�พิเศษ ผอ. 

คุณภาพชีวิตของบุคลากรท่ีดี  
สู�ความเข�มแข็งขององค�กร 

ติดตามรายละเอียดได�ท่ี www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th

“มาคุยกันต�อ…   ต�อจากฉบับที่แล�ว และ ห�ามพลาด! 

สำหรับบทสัมภาษณ�ของท�าน ผอ. ในมุมมองท่ีเรียบง�าย 

ที่ให�ทำงานอย�างสุขใจ…  ”

ท่ีปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ นางดวงรัตน เอนกเวียง นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ  
นางลักขณา โกเมนเอก นางสาวสุวดี เมฆา นางศรีสุรางค จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง 
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต  ผูชวยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ พุมพฤกษ  
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท นายกฤตวัฒน โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ 
พิมพท่ี : หางหุนสวนจำกัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8  

 สวัสดีครับ พบกับจดหมายข�าว ฉบับเดือนเมษายน 2554 ต�องขอต�อนรับหน�าร�อนอย�างเป�นทางการ  
ในช�วงสงกรานต�ที่ผ�านมาคงช�วยให�ท�านผู�อ�านได�คลายร�อนกันไปบ�างนะครับ ส�วน Dragonfly ยังมีเรื่อง
ราวดีๆ มาฝากกันเช�นเคยครับ 

Reg_TU

23 มีนาคม 2554 สานใจ...สรางสุข ประจำเดือนมีนาคม จัดกิจกรรมเปดตัว  
ฮูลาฮุบหรรษา และการแขงขันว่ิงพลัดฮูลาฮุบ เพ่ือสรางความสามัคคีและ 
สงเสริมการออกกำลังกายของบุคลากร สนท. ณ หองโถง ชั้นลาง สนท. 

26 มีนาคม 2554 สนท. จัดสัมมนากำหนดตัวแสดงผลงาน 
(KPI) ตามกลยุทธและตามภาระงานประจำ เพ่ือใหไดระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเปนธรรม ณ หองประชุม  
ชั้น 2 สนท. 

5 เมษายน 2554 สนท. นำโดย ผศ.ดร.วีรวัฒน 
จันทโชติ ผูอำนวยการ เขารวมวางพานพุมดอก
ไมสักการะอนุสาวรียศาสตราจารย สัญญา 
ธรรมศักด์ิ ในงานวันสัญญา ธรรมศักด์ิ ประจำ
ป 2554 ณ มธ. ศูนยรังสิต 

11 เมษายน 2554 สานใจ...สรางสุข ประจำเดือนเมษายน 
จัดงานร่ืนเริงสงกรานต สมัครสมานสามัคคี เร่ิมดวยการ
สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผูใหญ พรอมกับประกวดการแตง
กายอยางไทย ประเภทสวยงาม และประเภทตลก ปดทาย
ดวยการประกวดรองเพลง จากตัวแทนแตละฝาย ณ หอง
โถง ชั้นลาง สนท. 

สุขสันตวันเกิดประจำเดือนมีนาคม มีผูที่เกิดเดือนน้ี  
คือ วันท่ี 1 พ่ีวินัย วันท่ี 5 พ่ีณัทภัทร วันท่ี 11 พ่ีบุญพา  
และพ่ีดวงพร วันท่ี 18 พ่ีดารัตน วันท่ี 31 พ่ีพันธประภา  
ขอใหอยาเจ็บอยาจนนะครับ 

สุขสันตวันเกิดประจำเดือน เมษายน  
มีประชาคม สนท. เกิดในเดือนนี้ คือ  
วันท่ี 9 พ่ีนุชนาท วันท่ี 14 พ่ีบังอร วันท่ี 21  
พ่ีสุภารัตน วันท่ี 25 พ่ีธัญพรรณ วันท่ี 26 พ่ี
ทนงศักด์ิ ขอใหมีความสุขมากๆ ทุกคนนะครับ 

Talk  of  the "TU" 

 เร่ิมคึกคักกันบางแลว... นองๆ วาท่ีนักศึกษาใหมธรรมศาสตร มีกิจกรรมหลายๆ อยางท่ีตองดำเนินการกันกอนเปดเทอม  

ไมวาจะเปนการสงขอมูลเพ่ือทำบัตรนักศึกษา การเตรียมตัวสำหรับการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ในวันท่ี 6 – 7 มิถุนายน สวน

นองๆ ที่เพ่ิงทราบผล Admissions ก็ตองเตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณกอน เห็นไดวา..ปดเทอมใหญไมไดเงียบเหงา

อยางท่ีคิด ทำใหสำนักทะเบียนและประมวลผล ตองเตรียมการอยางตอเน่ือง เพ่ือตอนรับเทอมใหม ที่เราไดเกร่ินไปเมื่อฉบับที่

แลว และอีกหน่ึงกิจกรรมสำคัญในอีกไมก่ีเดือนขางหนา คือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา ประจำป 

การศึกษา 2553 ในวันท่ี 10 สิงหาคม ท่ีเราไดบอกกลาวถึงกระบวนงานตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญาไป ฉบับนี้เรามา

ตอเน่ืองในสวนของการไดรับเกียรตินิยม ถือเปนการการันตีผลการศึกษาอีกชั้นหน่ึง วานอกจากจะจบการศึกษาแลว ยังจบดวย

ผลคะแนนท่ียอดเย่ียม นองๆ นักศึกษาศึกษารายละเอียดไดที่ขาวหนา Accuracy นะคะ 

 อีกหน่ึงขาวดี ขาวใหญ ใหญมากๆ ในขาวหนา Smart คือ “การลดรอบระยะเวลาสงผลสอบไล” เปนความพยายามของ 

สนท. และความรวมมือกันของท้ังมหาวิทยาลัย โดย สนท. ในฐานะหนาดาน ที่รับเสียงวิพากษวิจารณ เก่ียวกับเรื่องของเกรดท่ี

ออกชา ทำใหสงผลกระทบถึงนักศึกษาในหลายเร่ือง สนท. ไดพยายามในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนการประกาศเกรดใหตรง

ตามเวลามาตรฐาน (เวลาท่ีเราไดกำหนดไววาหลังจากไดรับคะแนนจากคณะแลว สนท. จะดำเนินการประกาศเกรดผาน

เว็บไซตภายใน 7 วันทำการ) หรือการใหขาวสารเพ่ือทำความเขาใจตางๆ แตนั่นก็ไมไดเปนการแกที่ตนเหตุ และเพ่ือใหสอดรับ

กับแนวทาง หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนางานและการบริการตางๆ ใหดีย่ิงข้ึน สนท. ไดเสนอรอบระยะเวลา 

สงผลสอบไลใหม... ท่ีเราคิดอยูหลายตลบวา รอบระยะเวลาน้ีนาจะเหมาะสมสำหรับระยะเร่ิมตนของการปรับปรุง อยางนอย 

ก็ลดระยะเวลาไดในระดับหนึ่ง และคงจะลดเสียงบนไดบาง... ในทางกลับกัน สนท. เปนกำลังใจใหกับผูที่เก่ียวของ ทั้ง อาจารย 

คณะ ที่มีสวนรวมสำคัญ ในการพัฒนาคร้ังน้ีดวยคะ 

 ภาคตอ.. ตอนจบสำหรับบทสัมภาษณรักษาการเลขานุการ สนท. ในมิติการพัฒนาการบริการ การทำงานในแบบเด้ินๆ 

(Modern) และฉบับนี้ แมงปอ นักขาวหัวเห็ดของเราชักติดใจในการสัมภาษณ ขอขยับมาสัมภาษณทาน ผอ. ดูบาง แตมาใน

มุมมองของ Smile “คุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร สูความเข็มแข็งขององคกร” ผอ. เราจะมีมุมมอง แนวคิดเก่ียวกับเร่ืองน้ี

อยางไร เชิญอานไดในฉบับนี้เลยคะ... แลวพบกันใหมในฉบับหนานะคะ    
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ป�ท่ี 4 ฉบับท่ี 43 เดือนเมษายน 2554
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นักศึกษาใหม� ป�การศึกษา 2554 ระบบ Admissions 
ติดตามรายละเอียดของกิจกรรมต�างๆ ได�ที่  
www.reg.tu.ac.th / ปฏิทินกิจกรรม ระดับปริญญาตรี 

วันท่ี 13 – 27 มิถุนายน 2554   
นักศึกษาท่ีจดทะเบียนเรียน เป�นเทอมสุดท�าย 
สามารถแจ�งจบการศึกษาได�ที่  www.reg.tu.ac.th 
หัวข�อ เข�าสู�ระบบ / แจ�งขอจบการศึกษา  

วันท่ี 17 – 22 มิถุนายน 2554  
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
ทุกคณะ  ทุกช้ันป�  จดทะเบียนล�าช�า เพิ่ม - ถอน 
ภาค 1 / 54  ได�ต้ังแต�วันท่ี 17 – 22 มิถุนายน 2554 
ทาง   www.reg.tu.ac.th หัวข�อ เข�าสู�ระบบ / จดทะเบียน 
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MASS NEWS
Office of the Registrar, Thammasat University

 สวัสดีครับ พบกับ Talk of The “TU” ฉบับเดือนเมษายน  
ป� 2554 ท�านผู�อ�านทุกท�านเตรียมตัวรับอากาศที่ร�อนระอุ และฝนฟ�า
ที่ ไม� แน�นอน แต�ที่ แน�นอนก็คือ ข�อสงสัยของน�องๆ นักศึกษา  
พี่แมงปอ ได�บินมาไขข�อข�องใจให�แล�วจ�า  

» นองถาม : อยากทราบวา ไดลาพักการศึกษา ในภาค 2/2553 ไวคะ และตองการท่ีจะ Admissions ใหม อยาก
ทราบวาถายังไมลงทะเบียน ภาค 1/ 2554 ตอนน้ี จะรอลงทะเบียนตอนชวงเพิ่มถอนจะไดหรือไมคะ อยากรูวาจะถูก
ตัดชื่อออกจากการเปนนักศึกษาหรือเปลาคะ  

» พี่แมงปอตอบ : สามารถจดทะเบียนลาชา เพ่ิม – ถอน โดยเสียคาปรับวันละ 45 บาท ตั้งแตวันที่ 22-27 มิ.ย.54 โดยไม
ถูกถอนช่ือครับ 

» นองถาม : จดทะเบียนไปแค 3 วิชา ขาดอีก 3 วิชา วิชาที่ขาดเปนวิชาที่ขอโควตาทั้ง 3 ตัวเลย โดย 3 วิชานี้ขอ
โควตาได แตไมไดดึงมาตอนชวงจดทะเบียนออนไลน ลวงหนา อยากทราบวาไปจดอีกทีตอนเพ่ิมถอน ยังสามารถดึง
วิชาโควตาที่ไดตั้งแตตอนแรกไดอีกคร้ังไหมคะ? แลวถาไมได มีวิธีไหนท่ีจะไดโควตากลับคืนมาไหมคะ? 

» พี่แมงปอตอบ : เริ่มจากนักศึกษาตองติดตอคณะเจาของโควตาวิชา เพ่ือขอโควตาวิชาท่ีไมไดดึงตอนจดทะเบียนออนไลน 
ลวงหนา ใหมทั้งหมด และถาไดรับโควตาวิชาที่ตองการจากคณะเจาของโควตาวิชา ใหไปจดทะเบียนออนไลนในชวงลาชา  
เพ่ิม – ถอน ครับ 

 ฉบับนี้หวังวา ลูกแมโดมทุกทานคงจะคลายขอสงสัยกันไปบางนะครับ สำหรับฉบับตอไป จะมีเร่ืองราว ฮิตๆ หรือประเด็นขอ
สงสัย อะไรที่เปนประโยชน พ่ีแมงปอ จะบินมาตอบขอสงสัยใหแนนอนครับ สุดทายน้ี เพ่ือใหนักศึกษาทราบกิจกรรมทางการ
ศึกษา วาตองทำอะไร ชวงไหนบาง อยากฝากใหนักศึกษาทุกคน ติดตามรายละเอียดของปฏิทินการศึกษา ประจำป 2554 ไดที่ 
www.reg.tu.ac.th หัวขอนักศึกษาปจจุบัน / ปฏิทินการศึกษา 

 Inside » ขอแสดงความยินด ี กับนางวิจิตรา รัศม ีฝายทะเบียนและประมวลผล 
ทาพระจันทร ขรก. สนท. ที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงสูงข้ึนเปนนักวิชาการศึกษา 
ชำนาญการพิเศษ  

 Outside » ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย เอกรินทร ยลระบิล อดีตผูอำนวยการ 
สนท. และ นายเกษมศักด์ิ พรหมสาขา ณ สกลนคร อดีตเลขานุการ สนท. ของเรา ที่ให
เกียรต ิรวมกจิกรรม รดนำ้ดำหัวผูใหญ ในงานรืน่เริงสงกรานต สมคัรสมานสามคัคี ชวยเพ่ิม
สสีนัและสรางบรรยากาศใหสนกุสนานมากย่ิงขึน้  

 ขอขอบคณุ อาจารย สญัญา เศรษฐพทิยากุล กรรมการประจำสำนกั เปนอกีครัง้หน่ึงท่ี
ทานไดใหเกียรติ เขารวมและใหคำแนะนำในการสัมมนากำหนดตัวแสดงผลงาน (KPI)  
ตามกลยุทธและตามภาระงานประจำ  เพ่ือใหไดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี 
เปนธรรม  

 สุดทาย  ขอขอบคุณ  มหาวิทยาลัยรังสิต  ที่รวมเปนสนามสอบในการจัดสอบ 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เมือ่วนัท่ี 30 เมษายน 2554 และทานอาจารย กิตติศักด์ิ 
ไตรพิพัฒพรชัย ที่ชวยประสานงานและอำนวยความสะดวกเปนอยางดีครับ 

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกว�า



Modern
มิติใหม�ในการบริการของ สนท. (ตอนท่ี 2) 

Accuracy
ภาคภูมิใจกับการได�รับเกียรตินิยม ได�ที่ สนท. 

Smart
ข�าวดี!!!! มธ. ลดรอบระยะเวลา 

ส�งผลคะแนนสอบไล� 

Smile
สัมภาษณ�พิเศษ ผอ. 

คุณภาพชีวิตของบุคลากรท่ีดี  
สู�ความเข�มแข็งขององค�กร 

ติดตามรายละเอียดได�ท่ี www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th

“มาคุยกันต�อ…   ต�อจากฉบับที่แล�ว และ ห�ามพลาด! 

สำหรับบทสัมภาษณ�ของท�าน ผอ. ในมุมมองท่ีเรียบง�าย 

ที่ให�ทำงานอย�างสุขใจ…  ”

ท่ีปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ นางดวงรัตน เอนกเวียง นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ  
นางลักขณา โกเมนเอก นางสาวสุวดี เมฆา นางศรีสุรางค จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง 
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต  ผูชวยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ พุมพฤกษ  
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท นายกฤตวัฒน โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ 
พิมพท่ี : หางหุนสวนจำกัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8  

 สวัสดีครับ พบกับจดหมายข�าว ฉบับเดือนเมษายน 2554 ต�องขอต�อนรับหน�าร�อนอย�างเป�นทางการ  
ในช�วงสงกรานต�ที่ผ�านมาคงช�วยให�ท�านผู�อ�านได�คลายร�อนกันไปบ�างนะครับ ส�วน Dragonfly ยังมีเรื่อง
ราวดีๆ มาฝากกันเช�นเคยครับ 

Reg_TU

23 มีนาคม 2554 สานใจ...สรางสุข ประจำเดือนมีนาคม จัดกิจกรรมเปดตัว  
ฮูลาฮุบหรรษา และการแขงขันว่ิงพลัดฮูลาฮุบ เพ่ือสรางความสามัคคีและ 
สงเสริมการออกกำลังกายของบุคลากร สนท. ณ หองโถง ชั้นลาง สนท. 

26 มีนาคม 2554 สนท. จัดสัมมนากำหนดตัวแสดงผลงาน 
(KPI) ตามกลยุทธและตามภาระงานประจำ เพ่ือใหไดระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเปนธรรม ณ หองประชุม  
ชั้น 2 สนท. 

5 เมษายน 2554 สนท. นำโดย ผศ.ดร.วีรวัฒน 
จันทโชติ ผูอำนวยการ เขารวมวางพานพุมดอก
ไมสักการะอนุสาวรียศาสตราจารย สัญญา 
ธรรมศักด์ิ ในงานวันสัญญา ธรรมศักด์ิ ประจำ
ป 2554 ณ มธ. ศูนยรังสิต 

11 เมษายน 2554 สานใจ...สรางสุข ประจำเดือนเมษายน 
จัดงานร่ืนเริงสงกรานต สมัครสมานสามัคคี เร่ิมดวยการ
สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผูใหญ พรอมกับประกวดการแตง
กายอยางไทย ประเภทสวยงาม และประเภทตลก ปดทาย
ดวยการประกวดรองเพลง จากตัวแทนแตละฝาย ณ หอง
โถง ชั้นลาง สนท. 

สุขสันตวันเกิดประจำเดือนมีนาคม มีผูที่เกิดเดือนน้ี  
คือ วันท่ี 1 พ่ีวินัย วันท่ี 5 พ่ีณัทภัทร วันท่ี 11 พ่ีบุญพา  
และพ่ีดวงพร วันท่ี 18 พ่ีดารัตน วันท่ี 31 พ่ีพันธประภา  
ขอใหอยาเจ็บอยาจนนะครับ 

สุขสันตวันเกิดประจำเดือน เมษายน  
มีประชาคม สนท. เกิดในเดือนนี้ คือ  
วันท่ี 9 พ่ีนุชนาท วันท่ี 14 พ่ีบังอร วันท่ี 21  
พ่ีสุภารัตน วันท่ี 25 พ่ีธัญพรรณ วันท่ี 26 พ่ี
ทนงศักด์ิ ขอใหมีความสุขมากๆ ทุกคนนะครับ 

Talk  of  the "TU" 

 เร่ิมคึกคักกันบางแลว... นองๆ วาท่ีนักศึกษาใหมธรรมศาสตร มีกิจกรรมหลายๆ อยางท่ีตองดำเนินการกันกอนเปดเทอม  

ไมวาจะเปนการสงขอมูลเพ่ือทำบัตรนักศึกษา การเตรียมตัวสำหรับการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ในวันท่ี 6 – 7 มิถุนายน สวน

นองๆ ที่เพ่ิงทราบผล Admissions ก็ตองเตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณกอน เห็นไดวา..ปดเทอมใหญไมไดเงียบเหงา

อยางท่ีคิด ทำใหสำนักทะเบียนและประมวลผล ตองเตรียมการอยางตอเน่ือง เพ่ือตอนรับเทอมใหม ที่เราไดเกร่ินไปเมื่อฉบับที่

แลว และอีกหน่ึงกิจกรรมสำคัญในอีกไมก่ีเดือนขางหนา คือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา ประจำป 

การศึกษา 2553 ในวันท่ี 10 สิงหาคม ท่ีเราไดบอกกลาวถึงกระบวนงานตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญาไป ฉบับนี้เรามา

ตอเน่ืองในสวนของการไดรับเกียรตินิยม ถือเปนการการันตีผลการศึกษาอีกชั้นหน่ึง วานอกจากจะจบการศึกษาแลว ยังจบดวย

ผลคะแนนท่ียอดเย่ียม นองๆ นักศึกษาศึกษารายละเอียดไดที่ขาวหนา Accuracy นะคะ 

 อีกหน่ึงขาวดี ขาวใหญ ใหญมากๆ ในขาวหนา Smart คือ “การลดรอบระยะเวลาสงผลสอบไล” เปนความพยายามของ 

สนท. และความรวมมือกันของท้ังมหาวิทยาลัย โดย สนท. ในฐานะหนาดาน ที่รับเสียงวิพากษวิจารณ เก่ียวกับเรื่องของเกรดท่ี

ออกชา ทำใหสงผลกระทบถึงนักศึกษาในหลายเร่ือง สนท. ไดพยายามในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนการประกาศเกรดใหตรง

ตามเวลามาตรฐาน (เวลาท่ีเราไดกำหนดไววาหลังจากไดรับคะแนนจากคณะแลว สนท. จะดำเนินการประกาศเกรดผาน

เว็บไซตภายใน 7 วันทำการ) หรือการใหขาวสารเพ่ือทำความเขาใจตางๆ แตนั่นก็ไมไดเปนการแกที่ตนเหตุ และเพ่ือใหสอดรับ

กับแนวทาง หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนางานและการบริการตางๆ ใหดีย่ิงข้ึน สนท. ไดเสนอรอบระยะเวลา 

สงผลสอบไลใหม... ท่ีเราคิดอยูหลายตลบวา รอบระยะเวลาน้ีนาจะเหมาะสมสำหรับระยะเร่ิมตนของการปรับปรุง อยางนอย 

ก็ลดระยะเวลาไดในระดับหนึ่ง และคงจะลดเสียงบนไดบาง... ในทางกลับกัน สนท. เปนกำลังใจใหกับผูที่เก่ียวของ ทั้ง อาจารย 

คณะ ที่มีสวนรวมสำคัญ ในการพัฒนาคร้ังน้ีดวยคะ 

 ภาคตอ.. ตอนจบสำหรับบทสัมภาษณรักษาการเลขานุการ สนท. ในมิติการพัฒนาการบริการ การทำงานในแบบเด้ินๆ 

(Modern) และฉบับนี้ แมงปอ นักขาวหัวเห็ดของเราชักติดใจในการสัมภาษณ ขอขยับมาสัมภาษณทาน ผอ. ดูบาง แตมาใน

มุมมองของ Smile “คุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร สูความเข็มแข็งขององคกร” ผอ. เราจะมีมุมมอง แนวคิดเก่ียวกับเร่ืองน้ี

อยางไร เชิญอานไดในฉบับนี้เลยคะ... แลวพบกันใหมในฉบับหนานะคะ    
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ป�ท่ี 4 ฉบับท่ี 43 เดือนเมษายน 2554
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นักศึกษาใหม� ป�การศึกษา 2554 ระบบ Admissions 
ติดตามรายละเอียดของกิจกรรมต�างๆ ได�ที่  
www.reg.tu.ac.th / ปฏิทินกิจกรรม ระดับปริญญาตรี 

วันท่ี 13 – 27 มิถุนายน 2554   
นักศึกษาท่ีจดทะเบียนเรียน เป�นเทอมสุดท�าย 
สามารถแจ�งจบการศึกษาได�ที่  www.reg.tu.ac.th 
หัวข�อ เข�าสู�ระบบ / แจ�งขอจบการศึกษา  

วันท่ี 17 – 22 มิถุนายน 2554  
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
ทุกคณะ  ทุกช้ันป�  จดทะเบียนล�าช�า เพิ่ม - ถอน 
ภาค 1 / 54  ได�ต้ังแต�วันท่ี 17 – 22 มิถุนายน 2554 
ทาง   www.reg.tu.ac.th หัวข�อ เข�าสู�ระบบ / จดทะเบียน 
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MASS NEWS
Office of the Registrar, Thammasat University

 สวัสดีครับ พบกับ Talk of The “TU” ฉบับเดือนเมษายน  
ป� 2554 ท�านผู�อ�านทุกท�านเตรียมตัวรับอากาศที่ร�อนระอุ และฝนฟ�า
ที่ ไม� แน�นอน แต�ที่ แน�นอนก็คือ ข�อสงสัยของน�องๆ นักศึกษา  
พี่แมงปอ ได�บินมาไขข�อข�องใจให�แล�วจ�า  

» นองถาม : อยากทราบวา ไดลาพักการศึกษา ในภาค 2/2553 ไวคะ และตองการท่ีจะ Admissions ใหม อยาก
ทราบวาถายังไมลงทะเบียน ภาค 1/ 2554 ตอนน้ี จะรอลงทะเบียนตอนชวงเพิ่มถอนจะไดหรือไมคะ อยากรูวาจะถูก
ตัดชื่อออกจากการเปนนักศึกษาหรือเปลาคะ  

» พี่แมงปอตอบ : สามารถจดทะเบียนลาชา เพ่ิม – ถอน โดยเสียคาปรับวันละ 45 บาท ตั้งแตวันที่ 22-27 มิ.ย.54 โดยไม
ถูกถอนช่ือครับ 

» นองถาม : จดทะเบียนไปแค 3 วิชา ขาดอีก 3 วิชา วิชาที่ขาดเปนวิชาที่ขอโควตาทั้ง 3 ตัวเลย โดย 3 วิชานี้ขอ
โควตาได แตไมไดดึงมาตอนชวงจดทะเบียนออนไลน ลวงหนา อยากทราบวาไปจดอีกทีตอนเพ่ิมถอน ยังสามารถดึง
วิชาโควตาที่ไดตั้งแตตอนแรกไดอีกคร้ังไหมคะ? แลวถาไมได มีวิธีไหนท่ีจะไดโควตากลับคืนมาไหมคะ? 

» พี่แมงปอตอบ : เริ่มจากนักศึกษาตองติดตอคณะเจาของโควตาวิชา เพ่ือขอโควตาวิชาท่ีไมไดดึงตอนจดทะเบียนออนไลน 
ลวงหนา ใหมทั้งหมด และถาไดรับโควตาวิชาที่ตองการจากคณะเจาของโควตาวิชา ใหไปจดทะเบียนออนไลนในชวงลาชา  
เพ่ิม – ถอน ครับ 

 ฉบับนี้หวังวา ลูกแมโดมทุกทานคงจะคลายขอสงสัยกันไปบางนะครับ สำหรับฉบับตอไป จะมีเร่ืองราว ฮิตๆ หรือประเด็นขอ
สงสัย อะไรที่เปนประโยชน พ่ีแมงปอ จะบินมาตอบขอสงสัยใหแนนอนครับ สุดทายน้ี เพ่ือใหนักศึกษาทราบกิจกรรมทางการ
ศึกษา วาตองทำอะไร ชวงไหนบาง อยากฝากใหนักศึกษาทุกคน ติดตามรายละเอียดของปฏิทินการศึกษา ประจำป 2554 ไดที่ 
www.reg.tu.ac.th หัวขอนักศึกษาปจจุบัน / ปฏิทินการศึกษา 

 Inside » ขอแสดงความยินด ี กับนางวิจิตรา รัศม ีฝายทะเบียนและประมวลผล 
ทาพระจันทร ขรก. สนท. ที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงสูงข้ึนเปนนักวิชาการศึกษา 
ชำนาญการพิเศษ  

 Outside » ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย เอกรินทร ยลระบิล อดีตผูอำนวยการ 
สนท. และ นายเกษมศักด์ิ พรหมสาขา ณ สกลนคร อดีตเลขานุการ สนท. ของเรา ที่ให
เกียรต ิรวมกจิกรรม รดนำ้ดำหัวผูใหญ ในงานรืน่เริงสงกรานต สมคัรสมานสามคัค ีชวยเพ่ิม
สสีนัและสรางบรรยากาศใหสนกุสนานมากย่ิงขึน้  

 ขอขอบคณุ อาจารย สญัญา เศรษฐพทิยากุล กรรมการประจำสำนกั เปนอกีครัง้หน่ึงที่
ทานไดใหเกียรติ เขารวมและใหคำแนะนำในการสัมมนากำหนดตัวแสดงผลงาน (KPI)  
ตามกลยุทธและตามภาระงานประจำ  เพ่ือใหไดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี 
เปนธรรม  

 สุดทาย  ขอขอบคุณ  มหาวิทยาลัยรังสิต  ที่รวมเปนสนามสอบในการจัดสอบ 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เมือ่วนัท่ี 30 เมษายน 2554 และทานอาจารย กิตติศักด์ิ 
ไตรพิพัฒพรชัย ที่ชวยประสานงานและอำนวยความสะดวกเปนอยางดีครับ 

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกว�า


